



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที ๑

กลับจากอินโดนีศึค19ราย ล้มตายอีก2คนซ้อม

ใน'ยะลา'และ'นทาสารคาม'
นหมท'เคอร์ฟิว'-5ท่มถึงทีร
ทหมอแจงวักศพไม่แพรว์เชือ

นหมทนทาสท้สจรัจๆ ส่วรหบการระบอดของไวรัส
คอดว็ด-19 แพรว์กระจายไปท่วโลก ยอดผู้ต็ดเชือถึงวันที่
31 มี.ค. พุงพรวดถึงท่ว8 สสนคน ★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

กลับจากอินโด ☆ *ต่อจากหน้า 1*
และยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันเดียวถึงเกือบ 1 แสนคน สหรัฐนำหน้ายอดผู้ติดเชื้อสูงขงจีนไปแล้ว หลังไวรัสลามยิ่งกว่าไฟไหม้ทุ่ง ล็อกดาวน์ 32 รัฐจาก 50 รัฐ ตามด้วยอิตาลี สเปน เยอรมนี อีหร่าน ฝรั่งเศส อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ โดยอิตาลีลดครึ่งเสา โรอาลัยเยื่อ โควิด-19 ตายกว่าหนึ่งหมื่นคน องค์การอนามัยโลก เตือนชาติใดเชื้อย่ำแย่ค่า การระบาดไม่จบลงง่ายๆ ไทยพบผู้ติดเชื้อวันเดียวพุ่ง 127 ราย ยอดป่วยสะสมรวม 1,651 ราย เสียชีวิต 10 ราย เมืองหนที่เคอร์ฟิว ห้ามผู้คนออกบ้านหลัง 5 ทุ่ม แพทย์ยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 ตายศพไม่แพร่เชื้อเอาได้ปกติเลย 19 จังหวัดปลดล็อกไวรัส มระห์ ทำเนียบฯขอตั้งเข้าข่าวหลังมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ สถิติผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในไทยที่พบเพิ่มรายวัน ยังแต่หลักกว่าหนึ่งร้อยคนต่อวัน ท่ามกลางมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขณะนี้ที่ยังให้ มีการเว้นระยะห่างทางสังคมและให้ประชาชนทั่วประเทศอยู่บ้านให้มากขึ้นเพื่อลดการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด

★ ข้อสื่อไม่เข้าทำข่าวทำเนียบฯ
ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 31 มี.ค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังพบผู้ติดเชื้อภายในศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ได้ขอความร่วมมือบรรณาธิการข่าวแต่ละ สำนักข่าว ไม่ส่งผู้สื่อข่าวมาทำข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะภายในทำเนียบฯ มีการแถลงข่าวหลักคือ สบค.เท่านั้น ให้ติดต่อจากห้อง NBT หรือเพจ ไทยคู่ฟ้า โดยสำนักโฆษกจะอำนวยความสะดวกส่งภาพทาง Google Drive หรือผ่านเว็บไซต์ของ ทำเนียบฯ รวมถึงช่องทางไลน์กลุ่มของสื่อทำเนียบฯ เพื่อความปลอดภัยของสื่อมวลชนและผู้มาปฏิบัติ ภารกิจที่ทำเนียบฯ

★ งัดแถลงข่าวมติ ครม.
นางนฤมลกล่าวว่า ยืนยันว่าเป็นการขอความร่วมมือสื่อมวลชนเพราะยังทำงานที่บ้านได้ เช่นวันนี้ ถือเป็นวันแรกที่จะไม่มีการแถลงข่าวมติ ครม. แต่ สำนักโฆษกจะแจกเอกสารข่าว หากมีข้อสงสัยสอบถาม ทีมโฆษกรัฐบาลได้โดยตรง เจ้าหน้าที่ผู้ติดเชื้อได้ เข้ารับการรักษา รวมถึงกักกันผู้ใกล้ชิด 30 คนแล้ว จึงต้องเพิ่มมาตรการเพื่อดูแลความปลอดภัยของ ทุกคนในทำเนียบฯ ไม่ให้ใครมาเสี่ยงในจุดนี้ และในเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่จะพ่นยาฆ่าเชื้อทั้ง ศูนย์ สบค. ปิดคลิกสันติโมตรีหลังใน ห้องทำงานของ เจ้าหน้าที่ สบค. 4 วัน ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงาน บริเวณนั้น แต่คลิกสันติโมตรีหลังออกและห้องโถง กลางยังคงใช้เป็นศูนย์แถลงข่าวตามปกติ

★ สบค.แถลงข่าวประจำวันเช่นเดิม
ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สบค. กล่าวว่า หลังตรวจพบมีบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประสานงาน สบค. ติดเชื้อ โควิด-19 เบื้องต้นนาย ประทีป กิริติเลขา รองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง ในฐานะกรรมการและเลขานุการสบค. ได้สั่งการให้ ทำความสะอาด จัดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ สบค. ติดสันติโมตรี วันนี้อเวลา 11.30 น. ยังคงมีการแถลงข่าวสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 เช่นเดิม ที่ทำเนียบรัฐบาล

★ ขอบคุณ ปชช.ส่งกำลังใจแพทย์
ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. บริเวณตึกสันติโมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สบค. แถลงว่าวันนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รบ.เวลาโหมประชุม ครม. โดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นครั้งที่ 2 ทำให้เห็นภาพการปรับเปลี่ยนวิธีทำงาน สร้างระยะห่าง ทางบุคคล ทำเนียบรัฐบาลที่มีคนจำนวนมาก ตอนนี้ ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ รัฐมนตรีต่างๆก็อยู่ ประจำตามกระทรวง ทั้งนี้ นายกฯได้ขอบคุณประชาชน ที่สร้างปรากฏการณ์ปรบมือให้กำลังใจบุคลากร ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศเป็น ปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก ถือเป็นกำลังใจ จากคนไทย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ท่านมีความ ซาบซึ้งใจและส่งกำลังใจไปให้บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลที่ตอนนี้ทำงานหนักมากๆเพื่อประชาชน จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทุกข้อมูลทุกข้อความ ท่านให้ความสำคัญ นำมาสู่มาตรการที่จะไปสู่การ จัดอุปกรณ์ทางการแพทย์ และนำส่งมอบถึงมือ บุคลากรทางการแพทย์กับประชาชนโดยตรง

★ พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ทั่วโลกมียอดรวม 784,981 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อใน ประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 127 ราย กลุ่มใหญ่ 62 ราย มาจากสนามมวย สถานบันเทิง สัมผัสผู้ใกล้ชิด กับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ ส่วนอีก 49 ราย เป็น คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและคนต่างชาติ เดินทางมาจากต่างประเทศรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัมผัสผู้ป่วย กระทรวง สาธารณสุขจะหามาตรการป้องกันส่วนนี้ และอีก 16 คน รบอสมสวนโรคร ส่วนยอดผู้ป่วยสะสม 1,651 ราย กระจ่ายใน 61 จังหวัด เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน เป็นชาย อายุ 48 ปี เป็นนักดนตรีทำงานใน กทม. ทำให้รวมยอดผู้เสียชีวิต 10 ราย สำหรับตัวเลขผู้ป่วย ใน กทม.และนนทบุรี ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่ 869 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 ราย ภาคเหนือ 55 ราย ภาคกลาง 172 ราย ภาคใต้ 206 ราย

★ มาตรการเปลี่ยนหรือไม่อยู่ที่ยอดผู้ป่วย
นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า หลังจากประกาศ พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน 7 วัน หากร่วมมือดีตัวเลขติดเชื้อใหม่ควร จะลดลง สำหรับ 8 วันนี้ที่ลดลงต่อเนื่อง นายกฯ พอใจในระดับหนึ่งแต่ไม่มั่นใจจนใจ ยังไม่สามารถ ใ้วางใจสถานการณ์ทั้งหมดได้จึงสั่งให้ปลัดกระทรวง สาธารณสุขติดตามตัวเลขอย่างใกล้ชิดและรายงาน สม่ำเสมอเพราะการปรับเปลี่ยนมาตรการอะไร จะ เป็นไปตามข้อมูลของสาธารณสุข ถ้าประชาชนให้ ความร่วมมือ ตัวเลขลดลงจะไม่เพิ่มมาตรการ แต่ถ้า ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาตรการก็ต้องเข้มข้นเพื่อคุมให้เป็น ศูนย์ให้หมดอย่างไรก็ตาม ตอนนี้ขอร้องให้ทั้งวัน ไม่ให้มีการร่วมสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมบันเทิงทั้งสิ้น สำหรับการขอความร่วมมืออย่าทอดสมวย แจ่งเรือ เจ็ดสีกี กองถ่ายละคร เป็นการขอความร่วมมือและ หาวิธีการลดความเสี่ยงเป็นไปตามคำสั่งผู้ว่า กทม. ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. ย้ำว่าเป็นการขอความร่วมมือเพื่อ ลดความเสี่ยง แต่ถ้าท่านยังทำอยู่ถือว่ามีความเสี่ยง

★ เพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์
นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวอีกว่า สำหรับข้อกังวล เรื่องการใช้จ่ายบุคลากรที่เข้ามาแก้ไขปัญหาโควิด-19 นายกฯให้ความสำคัญมาก โดยการจัดสรรงบกลาง จะเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งค่า เสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลาและการจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการจัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเตรียม โรงพยาบาลสนาม

★ นายกษม "อ๊อ๊อ๊อ เลียบด่วน"
นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า นายกฯยังได้ชื่นชม เพจ "อ๊อ๊อ๊อ เลียบด่วน" ที่ออกมาโพสต์เตือน ล่วงหน้าว่า วันที่ 1 เม.ย. เป็นวัน April Fool's Day หรือ วันโกหกเป็นวัฒนธรรมฝรั่ง แต่ของไทย อย่างมาโกหกเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 เช่น โพสต์ว่า ตัวเองติดเชื้อ ตัวเองป่วยอยู่จะมีความผิด โทษจำคุก 5 ปีปรับ 100,000 บาท ส่วนกระแสข่าวว่าจะขัดขวาง หรือล็อกดาวน์ กทม. ยืนยันว่าเรายังใช้เฉพาะ บางจุดตามประกาศเดิม ยังไม่มีข้อสั่งการเพิ่มเติม จากนายกฯสำหรับบริษัเอกชนที่ยังให้ลูกจ้างพนักงาน มาทำงานตามปกติ ทั้งที่บางงานที่ที่บ้านได้ ขอให้ ประเมินว่าน้ำหนักมารวมกันกับกระจายงานให้ไป ทำงาน อันไหนเสี่ยงกว่ากัน คงไม่เหลือปากว่าแรง ที่จะให้ทำงานที่บ้านหรือทำงานเหลื่อมเวลา ส่วน ที่มีข่าวออกมาว่าเชื้อในอิตาลีรุนแรงกว่าจีนยังเป็น เพียงความเห็นของนักวิชาการต้องพิสูจน์ โดยดูตัวเลข สะสม แต่สำหรับการป้องกันเราทำเหมือนกันหมด

★ นักดนตรีดับเพราะ โควิด-19
วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ใน การแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า ผู้เสีย ชีวิตเพิ่ม 1 รายที่จ.มหาสารคาม เป็นชายอายุ 48 ปี เป็นนักดนตรี มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน มะเร็ง



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. ด้วยอาการไอ มีไข้ กลับจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัดและมีอาการหอบมากขึ้น จึงไปโรงพยาบาลอำเภอและส่งต่อไปรักษาใน รพ. ประจำจังหวัดพบปอดอักเสบและอาการรุนแรงระบบหายใจล้มเหลว ติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิต

★ป่วยเพิ่ม 127 รายอาการหนัก 23 ราย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า ผู้ป่วยรายใหม่พบเพิ่ม 127 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 1,651 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 215 ราย รวมผู้ป่วยกลับบ้าน 342 ราย ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลอีก 1,299 ราย อาการรุนแรง 23 ราย หากจำแนกผู้ป่วยรายใหม่ 127 ราย 62 รายมาจากสนามมวยสถานบันเทิง 49 ราย เป็นต่างชาติติดค้างและคนไทยกลับจากต่างประเทศ 17 ราย ต่างชาติ 6 ราย ที่เหลืออาศัยเสี่ยง มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย พบผู้ป่วยจากที่กลับแคบ 6 ราย กำลักรอประวัติ 16 ราย โดยพบว่ายังกระจุกตัวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รายใหม่ พบมากที่สุดในกรุงเทพฯ 74 ราย รองลงมา นครปฐม ภูเก็ต ยะลา จังหวัดละ 6 ราย ขณะที่ นครปฐม 3 ราย ปทุมธานี สมุทรสาคร ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ ชลบุรี สงขลา เชียงใหม่ ฯลฯ

★ร้านอาหารไม่เว้นระยะห่างโดนปิดแน่

นพ.สุภุม กล่าวอีกว่า สถานการณ์ในไทยเริ่มดีขึ้น แต่เรายังคงตรวจผู้ป่วยลงไม่ได้และยังไร้ทางใจไม่ได้ กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังคือกลุ่มส่งอาหารจึงขอให้ความร่วมมือผู้ส่งอาหาร ให้ส่งอาหารห่าง 2 เมตร ปฏิบัติตามมาตรการ ให้ร้านอาหารมีการจัดระยะห่างจัดสถานที่นั่งรอให้กินผู้มารับอย่าให้แออัด มีบัตรคิว หากพบร้านใดมีการให้บริการและเกิดการแออัดจนเกิดการแพร่เชื้อและมีผู้ป่วยอาจโดนสั่งปิดร้านได้

★19 จังหวัดปลอดโรคโควิด-19

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มี 19 จังหวัดปลอดจากผู้ป่วยโรคโควิด-19 คือไม่พบผู้ป่วยเป็นเวลา 7-14 วัน ได้แก่ เพชรบูรณ์ ยโสธร ลพบุรี สุโขทัย กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด นครนายก น่าน พังงา พิจิตร ระนอง ลำปาง สกลนคร มังคละบุรี สตูล สมุทรสงคราม อ่างทอง สิงห์บุรี โดยเกิดจากความร่วมมือของคนที่ในพื้นที่

★ปรับเกณฑ์ผู้ป่วย 5 กลุ่ม

ขณะที่ นพ.สถานดี ภูมณฑลผด.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น กรมการแพทย์จึงปรับเกณฑ์การดูแลผู้ป่วย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. ผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ 2. ผู้ติดเชื้อมีอาการน้อย ไม่มีโรคประจำตัวร่วม 3. ป่วยมีอาการน้อยแต่มีความเสี่ยง เช่น มีโรคประจำตัว 4. กลุ่มที่เป็นปอดบวม ไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 5. กลุ่มที่มีภาวะปอดบวม ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ในกลุ่มที่ 4-5 ชัดเจนว่า

ต้องดูแลในสถานพยาบาลอย่างใกล้ชิด ส่วน 3 กลุ่มแรกจะต้องอยู่ในสถานพยาบาล 2-7 วัน เพื่อดูอาการก่อน เพราะอาจจะมีอาการมากในระยะหลังได้ แต่หาก 7 วันแล้วมีอาการรุนแรงขึ้นจะมีการให้ยารักษาตามสูตรการรักษาตามความเหมาะสม

★รพ.อาจเปิดหผู้ป่วยเฉพาะ

นพ.สถานดี กล่าวด้วยว่า บางโรงพยาบาล อาจจะเปิดหผู้ป่วยเฉพาะ หรืออาจจัดพื้นที่ที่พิเศษนอกโรงพยาบาล ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลต้นสังกัด ให้อยู่จนครบ 14 วัน ถ้าอาการปกติแล้วให้กลับบ้านได้ใช้ชีวิตรูปปกติ แต่ต้องแยกตัวจากคนอื่นเป็นเวลา 1 เดือน ถ้าไปทำงานต้องแยกห้องทำงาน ถ้าแยกห้องไม่ได้ ต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 2 เมตร แยกรับประทานอาหาร ส่วนกลุ่มที่ยังไม่พบว่าติดเชื้อ แต่ถูกสั่งให้มีการกักตัว 14 วัน ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ

★เตรียมแผนรับมือคนไข้น

ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว ว่า จากการคาดการณ์ของนักระบาดวิทยา พบว่า 1.หากไม่มีมาตรการอะไรเลย จะมีผู้ป่วย 2.4-2.5 หมื่นคน 2.ประชาชนให้ความร่วมมือเฝ้าระวังระยะห่างทางสังคม 50% จะมีผู้ป่วย 1.7 หมื่นคน 3.ร่วมมือ 80% จะมีผู้ป่วย 7 พันคน การที่มีคนออกมาคาดการณ์ตัวเลขว่า ภายในเม.ย.จะมีผู้ป่วย 3.5 แสนคน เสียชีวิต 7 พันคน เป็นตัวเลขที่เกินจริงไปมาก วันนี้อยู่ยังไม่มีการปิดเมือง แต่ปิดเป็นบางสถานที่ ดังนั้นเราต้องการความร่วมมือจากประชาชนออกจากบ้านให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามเราเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือ มีจำนวนผู้ป่วยมากเอาไว้ด้วย

★คน สบ.ป่วยกักตัวผู้สัมผัสทุกคน

"การพยายามทำให้คนกลัวโรคร้าย ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง เพราะเมื่อคนกลัวและกังวล เขาจะไม่ปฏิบัติตามดี ๆ อย่างมีเหตุผล จะเกิดการรังเกียจ สัตรา เช่น ที่บางบอนไม่ใช่ครั้งแรก แต่การที่ทำให้คนกลัวและกังวล จะยิ่งทำให้คนใช้ปิดตัวเอง ไปโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยประวิติจริง แบบนี้ยิ่งสร้างความกลัว ความกังวล ยิ่งจะทำให้เกิดการระบาดมากขึ้น วิธีการคือต้องทำให้คนเข้าถึงข้อมูลถูกต้อง เกิดปัญหา ความเข้าใจ ถึงจะทำให้ก้าวข้ามวิกฤติได้ ส่วนกรณีที่มีบุคคลในกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดโควิด ยืนยันว่าเรามีการสอบสวนโรคอย่างยุติธรรม ตรงไปตรงมา คนที่เสี่ยงต้องถูกกักตัวเหมือนกับคนอื่น ๆ" นพ.ธนรักษ์ กล่าว

★เผยอุปกรณ์การแพทย์ยังขาด

วันเดียวกัน ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดผ่านทวิตเตอร์ของโรงพยาบาลศิริราช ว่า จากข้อมูลที่สำคัญงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เก็บสถิติจริงจากรายงานผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ของไทยขณะนี้ สืบค่าที่ผ่านมายพบ

ว่า จากหลายมาตรการที่ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ทำให้ขณะนี้ถือว่า สถานการณ์ของไทยทำได้สำเร็จในระดับหนึ่งคือเห็นกราฟผู้ป่วยไม่ได้สูงขึ้น แต่ก็ยังมีโอกาสเพิ่ม และเรามีความเสี่ยงการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น เตียง อุปกรณ์ป้องกันติดเชื้อ จำนวนผู้ป่วยยังอยู่ระดับใกล้เคียงกับศักยภาพของระบบการดูแลรักษาพยาบาล แต่ยังคงว่ากำลังระหว่างจะคุมได้กับคุมไม่ได้

★สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยง

"สถานการณ์ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงหากประชาชนทุกคนไม่ช่วยอย่างจริงจังในการอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ วันนี้อยู่เฉพาะ โรงพยาบาลศิริราชมีผู้ป่วยเข้าเพิ่มต่อเนื่องและรับผู้ป่วยมาดูแล 70 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 8 ราย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจช่วยระบบทางเดินหายใจ ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ เมื่อถึงจุดที่เสี่ยงเต็มอาจต้องเข้าสู่การดำเนินการขั้น 2 คือ ย้ายผู้ป่วยอาการน้อยไปแอดมิทในพื้นทีนอกโรงพยาบาลแทน แต่หากประชาชนช่วยกันลดอัตราป่วยให้ชะลอลง ค่อยๆทยอยเข้ามาตรวจ เชื่อว่าทรัพยากรที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการดูแลคนไทยทุกคนที่ป่วย" นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

★เตรียมเตียง 3 รพ.รับผู้ป่วย

ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูจิตรสงผล.โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ขณะนี้จากการรวบรวมเตียง 3 แห่งคือ โรงพยาบาลศิริราช มี 58 เตียง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 38 เตียง และโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 6 เตียง รวมเป็น 102 เตียง และเมื่อพิจารณาจะสามารถเพิ่มได้เต็มที่ 16-25 เตียงก็อาจเต็มศักยภาพแล้ว

★ป่วยโควิด-19 ตายไม่แพร่เชื้อ

ในส่วนของประชาชนหากันหวาดกลัว เรื่องผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ว่า แม้ตายแล้วแต่ยังมีเชื้ออยู่จนหลายวัดประกาศไม่เผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั้น รศ.นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ กล่าว ว่า เรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในต่างจังหวัด เพราะขณะนี้มีการพบผู้ป่วยและเสียชีวิตในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น ขอให้แจ้งว่าศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ไม่มีทางแพร่เชื้อแน่นอน เพราะมีการฆ่าเชื้อถึง 3 ชั้น ก่อนบรรจุในถุงซิปลงและจะไม่มีการเปิดถุงซิปล อีกทั้งความร้อนในการเผาศพสูงถึงกว่า 800-900 องศาเซลเซียส ใช้เวลาเผา 4 ชั่วโมง เชื้อโรครายไปหมดแล้ว ขณะนี้มีบางวัดที่ยังไม่เข้าใจและปฏิเสธการทำพิธีศพ แต่ก็มิวัดจำนวนมากที่มีความเข้าใจดีเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจต่อไป



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

★ ยัน เชื่อไม่แพร่กระจายในอากาศ

ศ.นพ.ทวี กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีทางวัดเรียก ร้องหากรับศพ ต้องมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดให้ ออกจากใจว่า การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีคนใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ที่ท่าอากาศยาน ราวจับ ห่วงจับบนรถไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น การฉีดพ่นที่ถนนไม่มีประโยชน์ เพราะแดดส่องถึง ความร้อนสูง เชื้อโรคมักอยู่ได้นาน จึงแทบไม่จำเป็น แต่หากเป็นที่ร่ม บางพื้นที่ที่พื้นที่สาธารณะ อากาศเย็น เชื้อโรคอาจอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง กรณีที่มีการฆ่าเชื้อทำความสะอาดจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ระบุว่าโรคโควิด-19 ไม่มีการแพร่กระจายทางอากาศได้ การแพร่กระจายในอากาศมักอยู่ในห้องที่คนไข้อยู่ ปัจจุบันการคงอยู่ของเชื้อ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้น พื้นผิว เป็นต้น

★ กลับจากอินโดฯพาเชื้อโควิดมาด้วย 19 คน

ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายงานผลการดำเนินงานคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 30 มี.ค. ว่า ค้นพบคนโรคติดต่อกันระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศรวม 995 คน จาก 54 เที่ยวบินระหว่างประเทศ พบผู้โดยสารคนไทยที่กลับจากไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อินโดนีเซียรวม 27 คน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 19 คน จึงนำส่งต่อโรงพยาบาล ส่วนอีก 8 คนที่เหลือ ตรวจไม่พบเชื้อ จึงให้กลับภูมิลำเนา แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านดูอาการ 14 วัน ส่วนผู้โดยสารที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ 147 คน ไม่พบเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนชายออกพบชาวสวีเดนสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 คนและนำส่งโรงพยาบาลแล้ว

★ เรือนจำราชบุรีแยกผู้ต้องขังติดโควิด

พ.ต.อ.ณรงค์ วัฒนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยถึงสถานการณ์ผู้ต้องขังติดโควิด-19 ว่า กรณีเรือนจำกลางราชบุรี ที่มีผู้ต้องขังชายติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 รายนั้น ปัจจุบันได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรี โดยผู้ต้องขังรายนี้ อาการดีขึ้น ไข้ลด ไม่มีหอบ ไอ พร้อมรอการตรวจเพื่อหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง หากพบว่าผลเป็นลบและยืนยันว่าหายจากโรคดังกล่าว เรือนจำได้จัดเตรียมห้องแยกไว้แล้วสำหรับผู้ต้องขังรายนี้เท่านั้น เพื่อกักตัวเฝ้าระวังอาการต่อไป ขณะที่ผลการตรวจพิสูจน์ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดผู้ต้องขังรายนี้ ผลเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 82 ราย ขณะเดียวกัน กรมราชทัณฑ์ประกาศงดเยี่ยมผู้ต้องขัง ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

★ ยะลาส่งเว่ยไวรัสสมรณะอีก 1 ศพ

ที่ จ.ยะลา มีผู้ป่วยชาย อายุ 75 ปี เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 นับเป็นรายที่ 2 ของยะลา โดยผู้เสียชีวิตรายนี้มีประวัติเดินทางไปร่วมงานแต่งของญาติที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 มี.ค. พอกลับมาเริ่มมีอาการไข้ในวันที่ 20 มี.ค. วันที่ 27 มี.ค. เข้ารักษาที่ รพ.สมเด็จพระพุทธราชาชนา ให้สูง 89.1 องศาเซลเซียสและมีอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อมีอาการปวดอึกเสบแทรกซ้อน ก่อนส่งรักษาต่อที่ รพ.ยะลา ในวันที่ 28 มี.ค.และเสียชีวิต ผู้ป่วยรายนี้ยังมีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน และไตวายเรื้อรังด้วยและได้ส่งศพที่ภูมิลำเนาใน ต.บาโงยชน.อ.ยะหา นอกจากนี้ยังให้ผู้สัมผัสภายในบ้านอีก 2 ราย เป็นภรรยาและหลานของผู้ตายกับผู้เดินทางไปเยี่ยมผู้ตาย 5 คน สัมผัสต่อการที่ผ่าน 14 วัน และทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

★ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ติดเชื้อ

นอกจากนี้ พ.ศก.รณคดี โหมดม สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศฉบับที่ 3 กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบุคลากรสาธารณสุขว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพ.สต.บ้านยะลาติดเชื้อโควิด-19 รวม 1 ราย จากสามีที่สัมผัสผู้ป่วยจาก จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับ รพ.สต.บ้านยะลามีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 8 คน ติดเชื้อแล้ว 1 คน มีอาการนำส่ง 2 คน ขณะนี้ทั้ง 3 คนรักษาตัวใน รพ.ศูนย์ยะลา อีก 5 คนไม่มีอาการที่กักตัวอยู่ที่บ้าน

★ เด็ก 9 ขวบติดจากผู้ปกครอง

ที่ จ.ปัตตานี นายไกรสร วิสิษฐวงศ์ ผวจ.ปัตตานี ประกาศที่จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และยังมีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. ทั้งเพิ่มมาตรการเข้มในการตรวจด่านเข้าออกทั้งปัตตานี-ยะลา ปัตตานี-นราธิวาส และปัตตานี-สงขลา รวม 18 เส้นทาง หากพบผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงและสงสัยว่าจะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ให้กักตัวทันที 14 วัน ผู้ใดฝ่าฝืนให้ดำเนินการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินทันที ขณะเดียวกันมีกลุ่มไลน์หลายกลุ่มเผยแพร่ข้อความเด็ก 9 ขวบติดเชื้อในพื้นที่ อ.สายบุรี สร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนในไลน์ระบุว่า เด็กรายนี้ได้รับเชื้อจากผู้ปกครองที่กลับจากต่างประเทศ ขณะมีรักษาตัวที่ รพ.สมเด็จพระพุทธราชาชนบุรี

★ เส้นทางชายแดนได้ถูกตัดขาด

ผู้สื่อข่าว จ.สงขลา รายงานถึงการเดินทางไป อ.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งปัตตานี ยะลานั้นราธิวาส ด้วยรถโดยสารประจำทางและรถไฟว่า ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงหลังจากมีการประกาศปิดเมือง

โดยเฉพาะที่ จ.ยะลา ปัตตานี สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ยังน่าเป็นห่วงรถไฟทั้งขาขึ้น ขาลงจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปยังปลายทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ หยุดเดินรถทุกขบวน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และไม่มีกำหนดเปิดเส้นทางเดิน ส่งผลให้บรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่เงียบเหงาเช่นเดียวกับรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 1 ทั้งรถตู้รถบัสเส้นทางปัตตานี ยะลานั้นราธิวาส สุโขทัย-ลก ต่างหยุดให้บริการไม่มีกำหนดเช่นกัน ทำให้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 1 เงียบเหงา

★ ผู้ว่าฯสั่งกักเฝ้าอยู่ในจวน 14 วัน

ที่ จ.ตรัง นายล้อมชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง นายสุรวุฒิ ธนาเจริญสกุล นอก.เมืองตรัง นำคณะเดินทาง ไปมณฑลยั้งชีพ ให้กำลังใจครอบครัวและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของ จ.ตรัง รวม 18 ชีวิตที่หมู่ 8 บ้านห้วยไทร ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง ที่กักตัวอยู่บ้าน 3 หลังเป็นเวลา 14 วัน ขณะนี้ถูกกักตัวได้ 10 วันแล้ว แต่ละคนร่างกายปกติระหว่างนั้น นายล้อมชัยได้กล่าวกับผู้ถูกกักตัวด้วยว่า ได้สั่งกักตัว นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ภรรยาของตนให้อยู่ภายในจวนผู้ว่าฯ 14 วัน หลังกลับจากไปเยี่ยมครอบครัวที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและให้ทุกคนอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันในสังคม

★ ทบ.ผวาซ้ำอาหารสารปรอทติดเชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกองทัพบกว่า ภายในกองบัญชาการกองทัพบกกำลังพลของกรมสารบรรณทหารบก ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุของโรค ซึ่งเบื้องต้น ทบ.พบ.มีคำสั่งให้งดเยี่ยมมาเชื้อ และทำความสะอาดโดยรอบกรมสารบรรณทหารบกแล้ว ก่อนกักตัวเพื่อนร่วมงานเป็นเวลา 14 วัน

★ “พายุ” เปิดวัดประจำตระกูลเผาศพ

นายพายุ เมืองจันทบุรี คณะทำงานของนายจันทบุรี สักขณวิศิษฐ์ รองนายกฯและ รว.พายุชัย โปสเตอร์ฟูนิค ว่า วัดเมืองจันทบุรี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นวัดประจำตระกูล พร้อมประกอบพิธีฌาปนกิจให้แก่ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยระบุว่า ในฐานะกรรมการวัดได้ร่วมกับเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสน้อยรับอาสาดูแลจัดการงานฌาปนกิจและค่าใช้จ่ายของงานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 วัดเมืองจันทบุรีมีการจัดการป้องกันอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามคำแนะนำและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขญาติสามารถนำในมรณบัตรมาติดต่อกับวัดโดยตรง หรือที่สำนักงานพายุ เมืองจันทบุรี ณ บ้านเมืองจันทบุรี ในตัวอำเภอบ้านบึง



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

★ วอนวัดอย่ารังเกียจศพโควิด

ในเรื่องที่วัดไม่ยอมเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั้น นายณรงค์ ทอรารมณณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีวัดนาควิชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ติดป้ายไม่รับศพจากโรคโควิด-19 ว่า ได้ชี้แจงทำความเข้าใจไปยังวัด และให้นำป้ายออกแล้ว สำนักพุทธฯ ได้ขอให้แต่ละวัดอย่าไปรังเกียจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพราะขณะนี้ประชาชนเดือดร้อน การจัดพิธีฌาปนกิจศพจากโควิด-19 สำนักพุทธฯ ได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดแนวทางปฏิบัติไปที่เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้แจ้งไปยังเจ้าอาวาสวัดทุกจังหวัด พร้อมทั้งให้มีการประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมาให้ความรู้ด้วย

★ สกลฯ เข้มห้ามขายเหล้า-เบียร์

ที่จ.สกลนคร นายมนตรีสิทธิ โสกลางรัตน์ ผวจ.สกลนคร มีคำสั่งปิดร้านขายเหล้า-เบียร์ โดยยกเว้นให้จำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑1 มี.ค.-16 เม.ย. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ถือเป็นกฤษฎีกาการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากได้มีคำสั่งปิดสถานบันเทิง สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร ที่ถือเป็นสถานที่แออัด และเป็นที่ชุมนุมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มาแล้วรอบหนึ่ง

★ ร้านค้าเปิดดีห้าปิดสี่ทุ่ม

ที่สุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.สุโขทัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ที่ประชุมมีมติประกาศเวลาทำการของร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต สถาบันทางการเงิน ร้านโทรศัพท์มือถือ ร้านขายของชำและร้านค้าทั่วไป ให้เปิดปิดเป็นเวลาเพื่อให้เปิดได้ในเวลา 05.00-22.00 น. เพื่อให้ประชาชนวันละช่วงทางสังคม เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

★ ม่อนปิดคนไทยแห่กลับประเทศ

ที่จุดคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศ หน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าด่าน ตม.อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายณัฐวัชชัย นาคกุลสุทัศน์ รอง ผวจ.สระแก้ว นายสวณิต สุริยกุล ณ อยุธยา นอภ.อรัญประเทศ ไปตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมการรับคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ในฝั่งพอยเปิด ประเทศกัมพูชา กลับประเทศ หลังสมเด็จพระนเรนทรนาถราชวโรดม ประกาศปิดสถานกักกันในทั่วประเทศเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกัมพูชา ตั้งแต่

วันที่ 1 เม.ย. โดยไม่มีกำหนดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้จับกุมคนไทย 4 คน ชาย 1 หญิง 3 เป็นพนักงานบ่อนกาสิโนฝั่งพอยเปิดลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ นำตัวส่งให้หน่วยคัดกรองโรคตรวจวัดอุณหภูมิและสอบสวนโรคก่อนนำตัวไปเปรียบเทียบปรับและส่งกักตัว 14 วัน

★ สังกัณงานเจ้าอาวาสคือไม่กักตัว

ที่นครนายก พระครู โสภณธรรมสาร เจ้าคณะต.หนองแสง เขต 1 อ.ปากพลี จ.นครนายก มีคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าอาวาส พระครูบวรธรรมวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเหล่าเดิน เนื่องจากพระครูบวรธรรมวิวัฒน์ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย-เนปาล เมื่อวันที่ 11 ก.พ. และกลับไทยมาเมื่อวันที่ 22 มี.ค. คณะสงฆ์ฝ่ายบ้านเมือง ได้แจ้งให้กักตัวอยู่ที่กุฏิ 14 วัน เพื่อดูอาการเนื่องจากอินเดียเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง แต่พระครูบวรธรรมวิวัฒน์ไม่ยอมปฏิบัติตามและยังออกมาพบผู้อื่น ถือว่าประพฤติกเลียดจรรยาบรรณสงฆ์อย่างร้ายแรง จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเหล่าเดิน ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.เป็นต้นไป

★ ผบ.ตร.-ผบ.ก.8 ตรวจจุดคัดกรองไวรัส

อีกด้านวันเดียวกันที่จังหวัดภูเก็ต พล.ต.อ.พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยมติการกิจของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ว่า ได้พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ธิพิยจันทร์ ผบ.ก.8 และคณะ มาตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่จุดตรวจท่าฉัตรชัย จมูกเตี้ย เพื่อให้กำลังเจ้าหน้าที่และตรวจความพร้อมในการให้บริการประชาชน พร้อมกันนี้ ผบ.ตร. และ ผบ.ก.8 ยังได้นำหน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอล์ล้างมือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 บริเวณจุดท่าเรือซิหารนาฟารี เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

★ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ พระราชทานกำลังใจ

ในวันเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงส่งข้อความพระราชทานกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ที่กำลังต่อสู้และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ความว่า

“ในสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ของเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส ภาระหน้าที่นี้แพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงทั้งนี้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราที่จะดูแลรักษา และช่วยขจัดความทุกข์ให้หมดไป”

“ข้าพเจ้าขอร่วมเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ของ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ที่มีกำลังใจต่อสู้เหนือวิกฤตินี้ ข้าพเจ้าจะใช้ทุกสรรพกำลังของข้าพเจ้า ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นกำลังใจหนุนให้แก่ทุกท่าน และขออำนาจพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง”

★ เมืองนนท์ห้ามออกบ้าน 5 ทุ่ม

ที่นนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี เปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้จังหวัดนนทบุรี มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ อาจมีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์อาจไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคอสถานตั้งแต่วันที่ 23.00 น.ถึง 05.00 น. ยกเว้นเป็นผู้ขนส่ง ผู้ที่ต้องปฏิบัติ ช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน

★ วัดเสมียนนารีทำบุญแบบวันระยะห่าง

ส่วนที่วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร มีคนมาทำบุญถวายสังฆทานกันบางตาและวัดวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อด้วยการวันระยะห่างในการนั่งทำบุญ ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่หน้าศาลา ถังสังฆทาน ของวัด ก็มีเจ้าหน้าที่มาพ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาด การถวายสังฆทานพระที่รับสังฆทานและญาติโยมที่มาถวาย ต้องสวมหน้ากากอนามัยและวันระยะห่างกัน เสร็จพิธีแล้วให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จากการสังเกตพบว่า ชาวพุทธในยุคโควิด-19 นิยมนำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมาถวายพระ ขณะเดียวกันพระที่ออกมาพบญาติโยมก็เปลี่ยนจากการมอบวัดอุ้มถาด มาเป็นมอบหน้ากาอนามัยและเจลล้างมือแทน พระสุริยะ จันทปัญโญ พระลูกวัดวัดเสมียนนารี เผยว่าช่วงนี้มีประชาชนมาทำบุญน้อย เชื่อว่าเพราะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐด้วยการไม่ออกนอกบ้านและส่วนหนึ่งกลัวติดเชื้อ

★ สุ่มตรวจแล้ว 4 หมื่นกว่าคน

ที่อาคารราชนันทน์ ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) พญ.วันเพ็ญ วัฒนะ รองปลัด กทม. แถลงถึงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ว่า กทม.ร่วมกับบ.ช.น. กอ.รมน. กทม.และภาคีเครือข่าย สุ่มตรวจคัดกรองคนมิใช่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26-30 มี.ค. ในจุดตรวจ



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

กลับจากอินโด ☆ ต่อจากหน้า 18

คัดกรองทั้งหมด 15 จุด ได้สัมผัสตรวจทั้งหมด 30,004 คน จำนวนคนที่สัมผัสตรวจ 43,279 คน พบมีไข้เกิน 37.5 จำนวน 35 คน การตั้งคำถามผลการปฏิบัติงาน เป็นที่น่าพอใจ ส่วนจะมีการปรับลดหรือเพิ่มจุดตั้งคำถามหรือไม่จะต้องมีการประชุมอีกครั้ง ส่วนประชาชน 35 คนที่ตรวจพบมีไข้ ได้ส่งไปตรวจประเมินผลที่โรงพยาบาล ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่พบเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่แต่ก็มีไข้ระงับทั้ง 35 คนอย่างต่อเนื่อง

★ กลยุทธ์ LAIเร่งออกเอกสารให้คนไทย

ด้านคนไทยในสหรัฐอเมริกา นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เผยว่าสถานกงสุลใหญ่ปิดให้บริการตามคำสั่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ยังคงปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกวันเพื่อเร่งรัดการออกเอกสารให้คนไทยที่ประสงค์จะกลับไทยให้คำแนะนำปรึกษารวมทั้งประสานสายการบินให้คนไทยที่อยากเดินทางกลับไทย ช่วงนี้ได้เดินทางตามความประสงค์และเปิดให้มีช่องทางบริการติดต่อสื่อสารผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของสถานกงสุลใหญ่คือ โทร. +1 323 962 9574 และ Hotline 4 หมายเลข คือ โทร. +1 323 580 4222, +1 323 552 3227, +1 747 334 4558 และ +1 818 292 7591 หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org เพื่อบอก thaiconsulatela ส่วนคนไทยที่เดินทางไปหรือพักอาศัยในสหรัฐฯ ขณะนี้ให้ร่วมลงทะเบียนที่ https://www.cognitiforms.com/RoyalThaiEmbassyRegistrationFormForThaiNationalsTravelingToOrResidingInTheUS

★ คนไทยติดเชื้อที่ซานฟรานซิสโก 1 คน

นายมังกรเปิดเผยอีกว่า มีรายงานด้วยว่ามีคนไทยที่นครซานฟรานซิสโก ติดเชื้อโควิด 1 คน อยู่ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ขณะนี้คนไทยที่นี่ยังมีจำนวนต้องการหน้ากากอนามัยจำนวนมาก และชุมชนไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดตามความเป็นอยู่ของคนไทยทราบว่า มีนักเรียน นักศึกษาไทยเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ชุมชนไทยวัดไทย และชมรมสมาคมไทยในนครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดหาอาหารแห้งแจกจ่ายให้กับคนไทยที่ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 และเข้าร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับคนไทยกลุ่มเสี่ยงด้วย

★ ยอดดับมະกัน่อแข่งขัน

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า

ยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มรายวันกว่า 20,000 คน ส่งผลให้ยอดรวมทั่วประเทศอยู่ที่ 185,000 คน เสียชีวิตรวมกว่า 8,100 คน โกลด์ที่แข่งหน้ายอดผู้เสียชีวิตในจีนซึ่งอยู่ที่ 3,300 คน นายแอนดรูว์ คิว โม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ออกแถลงการณ์ขอความช่วยเหลือว่า รัฐนิวยอร์กต้องการเจ้าหน้าที่การแพทย์เพิ่มอีก 1 ล้านคน หลังสถานการณ์ในรัฐแย่ลงเรื่อยๆ มีผู้เสียชีวิตวันเดียวมากกว่า 250 คน ขณะที่อัตราการรัฐนิวยอร์กแถลงประณามบริษัทสินค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่แอมะซอน ที่ปลดพนักงานประท้วงเรื่องบริษัทไม่จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้ ทั้งที่มีเพื่อนร่วมงานในโกลด์สตันค้ำคนนิวยอร์กติดเชื้อ

★ ล็อกความอเมริกัน 3 ใน 4

นอกจากนี้ สื่อท้องถิ่นสหรัฐฯ รายงานว่า 32 รัฐจากทั้งหมด 50 รัฐของสหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการปิดเมืองให้คนอยู่แต่ในที่พักอาศัย ทำให้ขณะนี้ มีประชาชนมากกว่า 245 ล้านคนหรือคิดเป็นประชากร 3 ใน 4 ของสหรัฐฯ อยู่ในสภาพถูกล็อกความอออกจากบ้านได้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจำเป็น ขณะที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทมส์ รายงานว่า ผู้ว่าการรัฐจำนวนมากต่างแสดงความไม่พอใจระหว่างการประชุมออนไลน์กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรื่องมีชุดตรวจไวรัสไม่เพียงพอ

★ บริษัทมະกัน่อมีักขึ้นปีหน้า

ส่วนเครือข่ายกัณฑ์ของบริษัทเอกชนสันแอนด์จอห์นสัน เผยว่า อยู่ระหว่างการคัดเลือกวัคซีนที่จะเริ่มทดสอบกับคนในเดือน ก.ย. นี้ โดยเป็นวัคซีนผลิตจากไวรัสไข่หวัดที่ถูกต้องแต่ไม่ให้แบ่งตัวได้นำมาผสมกับเซลล์บางส่วนของไวรัสโคโรนาและได้มีการทดลองในสัตว์มาเป็นเวลากว่า 12 ปี คาดว่าหากวัคซีนแสดงผลดีพร้อมที่นำฟิงพอไป ก็เชื่อว่าจะสามารถผลิตใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ภายในต้นปี 2564

★ WHO เตือนเอเซียอย่าชะล่าใจ

ดร.ทาเคชิ คาไซ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงการณ์เตือนว่า แม้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ถูกลดลงเป็นวงกว้างในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคยุโรป แต่เชื่อว่าการระบาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะยังไม่จบลงง่ายๆ และมาตรการสกัดกั้นไวรัสที่นานาประเทศใช้กันอยู่นั้น เป็นเพียงแค่การถ่วงเวลาเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายกว่าเดิม ขอให้ประเทศที่มีแนวโน้มการติดเชื้อดูเหมือนจะลดลงอย่างช้าๆ ตรวจจับที่ไวรัสยังระบาดอยู่ทั่วโลก

★ จีนเฝ้าระวังคนติดเชื้อแต่ไม่ป่วย

ขณะที่ประเทศจีน ซึ่งสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ดูเหมือนจะเบาบางลงและเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทาง โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย์ พื้นที่ต้นตอการแพร่ระบาด รัฐบาลจีน

ได้ออกแถลงการณ์กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจหาเชื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีก จากผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วย หรือเริ่มส่งเครื่องบินเข้ามหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกว่า 20 คัน ไปเยอรมนี เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประเทศอื่นในยุโรป โดยจีนจะส่งให้ยุโรปรวมทั้งหมดกว่า 300 คัน ประกอบด้วยถุงมือแพทย์ ชุดป้องกัน หน้ากากอนามัย และเครื่องช่วยหายใจ

★ ชี้แจงเวกัณฑ์ค่ามาตรฐาน

สำนักข่าวบีบีซีอังกฤษ รายงานว่า รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ สเปน และตุรกี ประสบปัญหาเวกัณฑ์ที่สั่งซื้อจากบริษัทจีนไม่ได้มาตรฐาน โดยกระทรวงสาธารณสุขเนเธอร์แลนด์ ประกาศสั่งคืนหน้ากากอนามัย 600,000 ชิ้น รัฐบาลสเปนระบุว่า ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 กว่า 60,000 ชุด ใช้ไม่ได้ผล ขณะที่รัฐบาลตุรกีระบุว่า ชุดตรวจจำนวนหนึ่งที่สั่งซื้อจากบริษัทจีนใช้ไม่ได้ผลเช่นกัน กระนั้นสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสเปน ชี้แจงว่าบริษัทเสิ่นเจิ้น ไอโอซี ในจีนที่รัฐบาลสเปนสั่งซื้อสินค้า ไม่มีใบอนุญาต หรือรับรองว่าเวกัณฑ์ที่รัฐบาลจีนนำมาบริจาค ไม่มีส่วนของบริษัทยังกล่าว

★ อิตาลีลดธงไว้อาลัยเชื้อโควิด

ที่อิตาลี รัฐบาลสั่งลดธงเสาทั่วประเทศแสดงความไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ที่ยอดรวมพุ่งสูงเกิน 11,500 คน ติดเชื้อมากกว่า 101,700 คน ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอิตาลีแสดงความหวังว่ามาตรการปิดเมืองเริ่มได้ผล ยอดผู้ติดเชื้อภายในวันเดียวอยู่ที่ 1,648 คน เทียบกับวันก่อนหน้า 3,815 คน กระนั้นยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ในอัตราสูง วันเดียวเสียชีวิต 812 คน เทียบกับวันก่อนหน้าที่มีจำนวน 756 คน

★ เยอรมนีเริ่มสั่งสวมหน้ากาก

ที่เยอรมนี สถาบันการแพทย์โรเบิร์ต คอช รายงานยอดผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มเป็นกว่า 650 คน ติดเชื้อมากกว่า 67,000 คน อายุเฉลี่ยผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 80 ปี และมีเพียง 31 คนจาก 600 คน ที่อายุต่ำกว่า 60 ปี รัฐที่มีรายงานผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือไรน์-เวสต์ฟาเลียเหนือและบาวาเรีย ขณะที่เทศบาลเมืองเงนา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี สั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเวลาเดินทางบนรถโดยสารหรือเข้าร้านค้า

★ สเปนตายทำสถิติ-งดงานศพ

กระทรวงสาธารณสุขสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตในวันเดียวทำสถิติ 849 คน ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมทั่วประเทศอยู่ที่ 8,100 คน ติดเชื้อมากกว่า 94,000 คน ขณะที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้มาตรการใหม่ห้ามจัดงานศพ หรือพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆจนถึงวันที่ ๒ เม.ย. แต่พิธีฝังศพให้มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน ๑ คน



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

★ อินเดียตั้งเขตกักกันในเมืองหลวง

รัฐบาลอินเดียได้จัดตั้งเขตกักกันเชื้อห้ามผู้คนเข้าออกในอาณาเขตรอบมัสยิดนิฆามุดลิน ในกรุงนิวเดลี หลังพบว่า มีชาวบ้านกว่า 1,000 คน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อจากการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อต้นเดือนมี.ค. และในจำนวนนี้มีมากกว่า 100 คน ที่เดินทางต่อไปยังรัฐต่างๆของอินเดีย ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินเดีย รายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อรวมในประเทศเพิ่มมากกว่า 1,200 คน เสียชีวิต 32 คน และมีประมาณ 300 คน ที่เชื่อว่าได้รับเชื้อมาจากกาชชาห์ร่วมพิธีทางศาสนาดังกล่าว

★ เมียนมาตาย-เวียดนามปิดประเทศ

วันเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา รายงานพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรกของประเทศ ที่นครย่างกุ้ง โดยเป็นชายวัย 69 ปี ที่ป่วยเป็นมะเร็ง และเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนเดินทางกลับเมียนมาผ่านสิงคโปร์ ขณะที่ยอดติดเชื้อรวมทั่วประเทศอยู่ที่ 14 คน ด้านนายเหียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ประกาศปิดประเทศเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ปิดธุรกิจห้างร้านที่ไม่จำเป็นห้ามรวมตัวในที่สาธารณะเกิน 2 คน หลังยอดติดเชื้อรวมอยู่ที่ 204 คน

★ โตเกียวพบติดเชื้อทำสถิติ

ด้านโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากกว่า 70 คนในกรุงโตเกียว ถือเป็นการทำสถิติพบผู้ติดเชื้อสูงสุดในหนึ่งวัน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อในเมืองหลวงเพิ่มเป็นกว่า 500 คน และยอดรวมทั่วประเทศทะลุ 2,000 คน เสียชีวิต 56 คน และหลังจากนี้ นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ตัดสินใจไม่เข้าประชุมร่วมกับนายทาโร อาโสะ รองนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการบริหารราชการ หากใครคนใดคนหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19

★ มาเลเซียแนะอย่าประชิดตัว

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ได้เกิดกระแสความไม่พอใจเป็นวงกว้างในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของมาเลเซีย จากกรณีกระทรวงกิจการสตรีมาเลเซีย ได้ออกแถลงคำแนะนำการกักบริเวณอยู่ที่ที่พักอาศัย จากมาตรการปิดเมืองทั่วประเทศ โดยระบุให้ผู้หญิงแต่งตัวสวย แต่งหน้าเวลาทำงานอยู่ที่บ้าน และพยายามอย่าประชิดประชาชนสามัญเรื่องงานบ้านงานเรือน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างการกักบริเวณอยู่ด้วยกัน ขณะที่จากการติดต่อไปยังกระทรวงดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ไม่ขอแสดงความเห็นแต่อย่างใด

★ ยอดติดเชื้อเพิ่มวันละเจ็ดแสน

ช่วงเย็นวันที่ 31 มี.ค. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสรุปสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน 200 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลกว่า จำนวน

ผู้ติดเชื้อมีมากกว่า 800,000 คน ถือเป็นการเพิ่มยอดติดเชื้อเกือบ 100,000 คน ภายใน 24 ชั่วโมง เสียชีวิตแล้วกว่า 38,700 คน รักษาหาย 172,300 คน ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก นอกจากจีนคือสหรัฐฯ อิตาลี สเปน เยอรมนี อิหร่าน ฝรั่งเศส อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ซึ่งที่เบลเยียมมีรายงานผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกเป็นเด็กหญิงวัย 12 ขวบ

★ “ณเดชน์” บริจาค 2.5 ล้านสู้โควิด-19

ขณะที่คนวงการบันเทิงยังแสดงน้ำใจเพื่อต่อสู้กับเชื้อร้ายไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพระเอกชุปเปอร์สตาร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ ขอร่วมบริจาคเงิน 2.5 ล้านบาท โดย นางสุดารัตน์ คูกิมิยะ หรือ “แม่แก้ว” ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่า ณเดชน์ขอเป็นกำลังใจให้กับแพทย์-พยาบาล ด้านโรคโควิด-19 โดยขอบริจาคเงินให้แก่ 6 โรงพยาบาล ได้แก่ 1. รพ.สุราษฎร์ธานี 400,000 บาท 2. รพ.ปัตตานี 400,000 บาท 3. รพ.ยะลา 400,000 บาท 4. รพ.ตรัง 400,000 บาท 5. รพ.สงขลานครินทร์ 400,000 บาท 6. รพ.ขอนแก่น 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท ขอเป็นกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาลและผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

บิกตู๋ ลั่นพรก.จุกเงินไม่ดีขึ้น
ชิมสั่งปิดขบส่งมวลชน
ตายสะสม 10-ติดเชื้อเพิ่ม 127-กระจาย 61 จังหวัด
ยอดเชื้อเขียลไทยพุ่งแห่รับมือวิกฤติไวรัสโควิด

“บิกตู๋” ลั่นสั่งประเมินผล “พ.ร.ก.จุกเงิน” สกัด “โควิด-19” ใน 1 เดือน หากไร้ผล ลั่นบังคับใช้ ต่อ-ยกระดับเข้ม พร้อมมอบประกาศิต มท. มีอำนาจ ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่-ปิดสถานที่เพิ่ม ชูใช้ยาแรง ยุติระบบขนส่งมวลชน หากยอด

◆อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

บิกิตู

□ ต่อจากหน้า 1

ติดเชื้อไวรัสระยะยังสูง เล็งจัดแผน “พิทักษ์ มาตุภูมิ” บูรณาการ ซึ่งปรากฏการณ์ปรมีโอให้ กาลังใจ “หมอ-พยาบาล” เตือนห้ามโพสต์เท็จ “โควิด-19” วันโกทก 1 เม.ย. โฆษกคุก 5 ปี ด้าน สธ.แถลงพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 127 ราย กระจาย 61 จังหวัด กทม.ยังสูงสุด เกมเจอนักดนตรีสังเว เพิ่ม ที่มาสาธาณอีก 1 ศพ รวมยอดตายสะสม 10 ศพ ผู้ป่วยสะสมรวม 1,651 ราย สัญญาณดี คนป่วยเริ่มมีตัวเลขลดลง แต่ยังวางใจไม่ได้ ขณะที่ โฆษกเชื้อลาพร้อมเปิดพีเจอรี่ใหม่ช่วยคนไทย เช็กถึงข้อมูล “โควิด-19” แบบครบถ้วน ส่งผล ยอดพุ่งกลับมา

สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงน่าวิตก ทำให้รัฐบาล ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อใช้ควบคุมการแพร่ระบาดทั่วราชอาณาจักร มี ผลประกาศใช้ในวันที่ 26 มี.ค. ถึงวันที่ 30 เม.ย.

○ พบไทยป่วยเพิ่ม 127 ราย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 31 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิชาญ โยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษก กุณยบริหารสถานการณัการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดประจำวัน ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลก 784,381 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 29,597 ราย ผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 165,035 ราย เสียชีวิต 37,780 ราย ขณะที่สหรัฐอเมริกาที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 163,479 ราย เสียชีวิต 8,148 ราย รองลงมาคือ อิตาลีมีผู้ป่วย 101,739 ราย เสียชีวิต 11,591 ราย ตามมาด้วยจีน สเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส ขณะที่ ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 35 โดยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 127 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,651 ราย ยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้รวมเป็น 10 ราย

○ นักดนตรีสังเวเชื่อดับ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ซึ่งผู้เสียชีวิตราย ล่าสุดเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ 48 ปี อาชีพนักดนตรี ทำงานในกรุงเทพฯ มีประวัติส่วนตัวป่วย ด้วยโรคเบาหวานและมะเร็ง ทั้งนี้เริ่มป่วยด้วย อาการไอและมีไข้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเขาคนนี้ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัด หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อมี อาการหอบมากขึ้น จึงเข้ารับการรักษาใน รพ. อ่างทองแล้วถูกส่งต่อไปรักษาตัวใน รพ.ประจำ จังหวัด ซึ่งพบว่ามีอาการปอดอักเสบ โดยอาการ รุนแรงมากขึ้นจนทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและ มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง

กระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา เวลา 05.00 น.

○ แพร่ระบาดใน 61 จังหวัด

โฆษก สบค. กล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้ แบ่งเป็น 1.กลุ่มใหญ่ 62 ราย ที่มาจกสามมวย สถานบันเทง ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 2.กลุ่มผู้ป่วยอื่น ๆ 49 ราย ที่ประกอบด้วย มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 3 ราย ซึ่งติดเชื่อจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด-19 และ 3.กลุ่มรอยละเยียดจากการสอบสวนโรค 16 ราย กรณีของผู้ป่วยติดเชื้อ ยืนยันแบ่งเป็นสัญชาติไทย 1,407 ราย สัญชาติอื่น ๆ 244 ราย ถ้าจำแนกตามพื้นที่ พบว่า กรุงเทพฯและนนทบุรี รวมเป็น 869 ราย ภาคใต้ 206 ราย ภาคกลาง 172 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 ราย และภาคเหนือ 55 ราย ส่งผลให้ ภาพรวมทั้งประเทศผู้ป่วยกระจายเพิ่มเป็น 61 จังหวัดนอกจากนี้ ถ้าจำแนกผู้ติดเชื้อตามอายุนั้น พบว่าอายุ 20-29 ปี มีผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่า เพศชาย แต่กรณีอายุ 30-39 ปี เป็นชายมากกว่า หญิง และอายุ 40-49 ปี ชายมากกว่าหญิง 50-59 ปี ชายมากกว่าหญิง ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีอายุสูงสุด คือ 84 ปี อายุน้อยที่สุด คือ 6 เดือน อายุเฉลี่ย 39 ปี โดยภาพรวมผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำงาน

○ พอใจผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้กราฟ ตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังจากประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.ที่ ผ่านมา ถือว่าเพียงพอระดับหนึ่ง เพราะผู้ติดเชื้อ รายใหม่ลดลงเรื่อย ๆ จากตัวเลข 143 ราย ต่อ มา 136 ราย และตัวเลขล่าสุด 127 ราย ถ้า ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ น่าจะลดลง มากกว่านี้ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรพ.ว.กลาโหม เน้นย้ำว่าไม่ใหทุก ฝ่ายนั่งนอนใจ จึงสั่งการให้ นพ.สุภม กฤษณ พินาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแล ตัวเลขนี้ไปยังใกล้ชิดแล้วรายงานข้อมูลให้ นายกรัรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

○ กรุงเทพฯยังสะสมโรค

“กรุงเทพฯ ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทั้งนี้กรมควบคุมโรครายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ รายใหม่ ยังคงกระจุกตัวในกรุงเทพฯเป็นอันดับ 1 จำนวน 74 ราย อันดับ 2 คือ นนทบุรี ภูเก็ต ยะลา จังหวัดละ 6 ราย อันดับ 3 คือ นครปฐม 3 ราย ขณะที่อันดับ 4 ปทุมธานี สมุทรสาคร ศรีสะเกษ และอุดรดิตถ์ จังหวัดละ 2 ราย ขณะ

เดียวกันผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยัน รายการก่อนหน้าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนผู้ที่ติดเชื้อจากสามมวยนั้นลดจำนวนลง แต่ผู้ที่ติดเชื้อจากสามมวยก็กลับบ้าน และ กลายเป็นกลุ่มติดจากคนใกล้ชิด สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลายคนก็ให้ความร่วมมือกักตัวอยู่บ้านดี แต่ยังมีหลายคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ ส่วนสถานบันเทงตอนนี้อยู่ห้องให้การร่วมสู้รกรักอยู่อย่าง

○ “บิกิตู”ซึ่งปรมีโอให้แพทย์

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังขอบคุณประชาชนที่สร้างปรากฏการณ์ปรมีโอ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ สาธาณสุขทั่วประเทศ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก นายกชต้องขอบคุณกำลังใจ จากคนไทยซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทำให้มีความซาบซึ้งใจและส่งผลให้บุคลากรทาง แพทย์และพยาบาล ซึ่งตอนนี้ทำงานหนักมาก ๆ เพื่อประชาชน จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทุก ข้อมูล ทุกข้อความ ท่านให้ความสำคัญและนำ มาสู่มาตรการที่จะไปสู่การจัตุปรมีโอทางการแพทย์และนำส่งมอบถึงมือบุคลากรทางแพทย กับประชาชนในเร็ววัน

○ เตือนห้ามโพสต์เท็จโควิด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า สำหรับข้อกังวล เรื่องการใช้จ่ายงบกลางที่นำมาแก้ไขปัญหา โควิด-19 นั้น นายกช ให้ความสำคัญมากโดย การจัตุสรงบกลางจะเป็นการเพิ่มค่าตอบแทน บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งค่าเสียภัยค่าล่วงเวลา และการจัตุสรูปกรณ์ทางการแพทย์โดย สาธาณสุขได้รับไปดำเนินการในการจัตุสรูปกรณ์ทางการแพทย์และเตรียมโรงพยาบาล สามม นอกจกนั้น นายกช ยังได้ชื่นชมเพจเฟซ บุก อีเจียมเลือกคว้นที่ออกมาโพสต์เตือนล่วงหน้าว่า วันที่ 1 เม.ย. ซึ่งเป็นวัน April Fool’s Day หรือวันโกทก ที่เป็นวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ของไทยอย่างนาโกทกในเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด-19 เช่น โฟสต์ว่าตัวเองติดเชื้อ ตัวเองป่วยอยู่ซึ่งจะ มีความผิด โทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท ส่วน กระแสข่าวว่ามีชีวิตคว้นหรือสื่อคว้น กทม. นั้นยืนยันว่าเราใช้เฉพาะบางจุดตามประกาศ เดิม ยังไม่มีข้อสั่งการเพิ่มเติมจากนายกช

○ วันเดียวรักษาหาย 215 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุภม กฤษณ พินาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า วัน นี้มีผู้ป่วยเพิ่ม 127 ราย คิดเป็น 8% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตที่ รพ. มหาสารคาม เป็นชายอายุ 48 ปี อาชีพตีเฒินับ ในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามวันนี้มีผู้ป่วยรักษาหาย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

กลับบ้านเพิ่มอีก 215 ราย รวมรักษาหายแล้ว 342 ราย ยังเหลือรักษาตัวใน รพ. 1,299 ราย จากยอดผู้ป่วยสะสม 1,651 ราย เสียชีวิตรวม 10 ราย โดยกระจายอยู่ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในรายชื่อเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเห็นว่าอายุประมาณ 50 ปี ซึ่งยังไม่ถือเป็นผู้สูงอายุ แต่มีโรคประจำตัว ส่วนที่คนที่มีโรคประจำตัวก็มีโอกาสเสียชีวิต ทกรับเชื้อเข้าไปปริมาณมาก ๆ ซึ่งวันนี้เราสถานการณ์ในประเทศถือว่าดีขึ้น แต่ช่วงว่างใจไม่ได้ ยังต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการเว้นระยะห่างมากขึ้น

○ ลั่นห้ามเด็ดขาดลดเล่นพนัน
ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุม ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงกรณีผ่านมา 7 วัน คนกรุงเทพฯเดินทางกลับภูมิลำเนา และสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนมีเสียงเรียกร้องให้ห้ามเด็ดขาดในการเคลื่อนย้ายประชาชนข้ามเขตจังหวัดว่า ในส่วนของกรมมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ให้กระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอำนาจในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการห้ามประชาชนเข้าออกในพื้นที่หรือจังหวัดที่มีตัวเลขติดเชื้อเพิ่มขึ้นแน่ชัดในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดมาล่วงหน้า รวมถึงการปิดในหลายสถานที่ด้วยห้ามขายสุรา ห้ามเล่นกีฬา และเด็ดขาดในเรื่องของการพนัน ที่จะต้องถูกดำเนินคดีในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะหนีไปเล่นที่ไหนก็ตามโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือน ตำรวจและทหารมีการตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้ อย่างเต็มที่

○ สืบยาแรงหยุดรถสาธารณะ
นายกฯ กล่าวอีกว่า สำหรับการเดินทางออกนอกจังหวัดหรือนอกเขตแม้กระทั่ง กรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้หลายคนก็เป็นห่วงอยากให้มีสิ่งหยุดหรือปิดไปเลยแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลายอย่างด้วย ในส่วนของการเดินทางวันนี้ได้ให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาในกรณีหากยังมีการเคลื่อนย้ายจำนวนมากอยู่ในปัจจุบันซึ่งเราเข้าใจถึงความสะดวกแต่บางคนก็ไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางดังนั้นให้ไปดูว่าการให้บริการขนส่งต่าง ๆ ของภาครัฐจะทำได้หรือไม่จำเป็นต้องลดจำนวนเที่ยวลงหรือไม่ในการให้บริการซึ่งหากยังไม่เรียบร้อยหรือยังไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจต้องแจ้งสถานการณ์การลดการให้บริการทั้งหมดไม่ว่าจะรถไฟฟ้ รถไฟ รถโดยสาร และรถเมย์ต่างๆที่จำเป็นจะต้องลดเที่ยวในการบริการจนกว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยแต่หากยังไม่เรียบร้อยอีกก็ต้องหยุดการให้บริการทั้งหมดเพื่อลดการเคลื่อนย้ายไปมา

และลดการแพร่เชื้อ

○ 1ด.ประเมินพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
“สำหรับการพิจารณาประเมินผลก็มี ประเมินผลการทำงานทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการประชุม ครม. หรือการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรวมถึง ศบค. ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำ ครบเรียบร้อยแล้ว โดยมีบทบาททุกสัปดาห์ในส่วน ของมาตรการซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อำนาจตามกฎหมาย จะใช้ได้ 3 เดือนแต่วันนี้ให้ประเมิน 1 เดือนแรกก่อน ถ้าจำเป็นก็ต่อไปเดือนที่ 2 เดือน ที่ 3 โดยมาตรการจะต้องเข้มข้นขึ้นตามลำดับคั้ง นั้นยังไม่แน่ว่าจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน เว้นแต่ถ้าไปพิจารณาว่าอะไรแล้วได้ผลและดี ขึ้นซึ่งอาจจะมีผ่อนผันอะไรก็ตามไปแต่หากไม่ ดีขึ้นก็จะเข้มเข้มนมากขึ้น” นายกฯกล่าว

○ จ่อแผน “พิกัดข่มมาตุภูมิ”
ที่ บก.ทท. รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทท. มอบหมายให้พล.อ.ฉัตร พล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทท. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (สพก.ทท.) กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นชต.ทท.) เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติอาจใช้แผน พิกัดข่มมาตุภูมิคือจะใช้กำลังประจำถิ่น ประกอบ ด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) รพ.สุขภาพประจำตำบล ตำรวจและทหารในการตรวจคัดกรอง แม้ว่าจะมีบางกลุ่มคัดค้านการให้รัฐบาลใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อให้หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเร็วแต่ปัญหาที่ตามมาคือประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมากจึงต้องปรับเปลี่ยนมาตรการรองรับเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

○ “ภูเก็ต” เผยเตรนคัดค้นหา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การสื่อสารบนโลกออนไลน์ได้รับความนิยมพุ่งสูงขึ้นจากปกติเป็นจำนวนมากโดย ภูเก็ต ได้เผยแพร่เทรนด์การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ของผู้คนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จากข้อมูลล่าสุด พบว่าในประเทศไทยพื้นที่ที่มีค้นหาข้อมูลไวรัสโควิด 19 มากที่สุด 10 อันดับแรก เรียงจากมากไปน้อย มีดังนี้คือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ พังงา ตรัง ชลบุรี กรุงเทพฯ เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ส่วนความสนใจในการค้นหาทั้งข้อมูลอาการความแตกต่างระหว่างอาการโควิดไวรัสกับอาการของไข้หวัดใหญ่และในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พบการค้นหาคำว่า “หมักกอนามาย” มีสูงกวาคำว่าเจดล้งมีและวิธีล้างมือ

○ เปิดฟีเจอร์ใหม่ช่วยคนไทย
ทั้งนี้ ภูเก็ต แจ้งว่าได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อช่วยคนไทยไม่ขาดการติดต่อและเข้าถึงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดตัวฟีเจอร์ SOS Alert เกี่ยวกับ โควิด-19 โดยเฉพาะใน Google Search ที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย และลิงก์ผู้ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ยังได้แชร์ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโควิด-19 ไว้ที่หน้าหลักของยูทูป เพื่อให้ผู้ใช้รับรู้อาหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ใช้ G Suite for Education ได้ฟรี จนถึงวันที่ 1 ก.ค.นี้

○ “ไลน์” เพิ่มบริการผู้โควิด
ขณะที่LINE(ไลน์) ประเทศไทย เพิ่มเมนูบริการใหม่ “โควิด-19 อินโฟ ฮับมินิแอป” หรือ COVID-19 INFO HUB Mini App บน LINE ประเทศไทย Official Account ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างครบถ้วนพร้อมพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินสุขภาพเบื้องต้นการติดเชื้อได้ด้วยตนเองและยังสามารถเก็บเป็นบันทึกส่วนตัวที่แสดงให้แพทย์ได้วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องเมื่อจำเป็นต้องไปรพ. ส่วนทวีตเตอร์ส่งให้เจอใหม่ “Event page” แสดงข่าวสารอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโควิด-19 โดยหน่วยงานรัฐ ประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งข้อมูลแสดงอยู่ด้านบนสุดของไทม์ไลน์เมื่อเปิดใช้งานทวีตเตอร์ในโทรศัพท์มือถือและสามารถกดเพื่อ explore สำหรับคอมพิวเตอร์ Event page ให้บริการทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

○ ใช้เฟซบุ๊กกว่า 41 ล้านคน
เฟซบุ๊ก แจ้งว่า เฟซบุ๊กมีปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด โดยมุ่งการทำงานใน 4 ด้านหลัก คือการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับโลก การต่อสู้กับข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่น ๆ รวมทั้งการเป็นกำลังใจเดียวและให้กำลังใจในชุมชนและการให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานท้องถิ่น ธุรกิจ และชุมชนโดยสถิติการใช้งานเฟซบุ๊กช่วงที่มีโรคระบาด ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีผู้คนกว่า 41 ล้านคน ใช้งานเฟซบุ๊กต่อวันในประเทศไทย สำหรับในส่วนของอินสตาแกรม (ไอจี) มีเปิดตัวสติ๊กเกอร์อยู่บ้าน (Stay Home) เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนเว้นระยะห่างทางสังคมไปแล้วด้วย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

๗
บิกิตู

□ ต่อจากหน้า ๒

○ จัดอันดับแอปพลิเคชัน

อย่างไรก็ดีเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ดีแทค เปิดตัวตัวเลขแอปพลิเคชันที่เติบโตสูงสุด 5 อันดับซึ่งวิเคราะห์จากผู้ใช้งานจากฐานลูกค้ารวมทั้ง 1 ม.ค.-19 มี.ค. อันดับ 1 คือ แอปพลิเคชัน Zoom ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 828% อันดับ 2 แอปพลิเคชัน Skype ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 215% อันดับ 3 แอปพลิเคชัน Google Hangouts Meet ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 87% อันดับ 4 แอปพลิเคชัน Grab ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 36% และอันดับ 5 แอปพลิเคชัน Facebook Messenger และ LINE Call (VoIP) ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 17% ส่วน 5 จังหวัดที่มีการใช้งานสูงสุดในช่วงดังกล่าว คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา และชลบุรี ตามลำดับ

○ ส่งรถบ้านรองรับผู้ป่วย

ด้านเว็บไซต์ sanook.com เปิดพื้นที่ให้ร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่งประสบปัญหาขายของไม่ได้เพราะสถานการณ์โควิด-19 ส่งออกรายละเอียดสินค้า ช่องทางการซื้อขายและติดต่อโดยสนุทจะไปรษณีย์ให้ หากพบว่าร้านไหนเด็กก็จะส่งทีมไปถ่ายทำคลิปไปรษณีย์ให้อีกครั้งเพื่อ

ออกรายการในช่องทางของเว็บไซต์สนุท ส่งข้อมูลได้ที่แฟนเพจ sanook News นอกจากนี้ เอ็มวีซีผู้จัดงานไทยแลนด์โมบายเอกซ์โป ได้เผยแพร่ข่าวว่าได้รับการประสานจาก หจก.กระบี่ต้องการใช้รถบ้านของเอ็มวีซีไปเตรียมพื้นที่ใช้เป็นที่ รพ. สนามเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทางเอ็มวีซีได้จัดส่งรถบ้าน 3 คัน เดินทางถึง จ.กระบี่แล้ว อย่างไรก็ตามเอ็มวีซียังมีรถบ้านจอดอยู่ที่สนามช้าง จ.บุรีรัมย์ อีก 16 คัน พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ

○ แจกเน็ตมือถือประช.ฟรี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบนรถเคลื่อนที่เพิ่ม 10 GB ต่อคนต่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นเวลา 1 เดือน โดยโอเปอร์เตอร์จะตรวจสอบสิทธิเอง ดังนั้นในวันที่ 10 เม.ย. จะเริ่มให้ประชาชนครดหัส USSD ไปยังโอเปอร์เตอร์ที่ต้องการ คือ *170* ตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก # โทรออก

○ ตร.เริ่มใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.นำอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโควิด-19 แบบอัตโนมัติมาใช้เป็นวันแรก โดยอุปกรณ์นี้จะทำงานโดยระบบเซ็นเซอร์ใบหน้าเมื่อเดินเข้าภายในอุโมงค์ระบบจะพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนที่กล้องอินฟราเรดจะวัดอุณหภูมิ พร้อมแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หากพบมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะมีรัศมีประวัตติ และไมอนุญาตให้เข้าภายในอาคาร ส่วน

ผู้ที่ผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อนี้แล้ว และอุณหภูมิไม่เกินกว่าที่กำหนดจะได้รับสติ๊กเกอร์แสดงว่าผ่านการตรวจแล้วก่อนเข้าอาคารและทุกคนจะต้องติดบัตรแสดงตัวตน โดย ผบ.ตร.ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยตนเอง และตรวจวัดอุณหภูมิได้ 36.5 องศาเซลเซียส

○ ปิดตานีลามติดเค็ถวขบ

ที่ จ.ปัตตานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบผู้ป่วยจากเชื้อโควิด-19 ที่ปัตตานี เพิ่มขึ้นทุกวัน ล่าสุดมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นเป็น 44 รายแล้ว ในพื้นที่ 7 อำเภอ โดยมีรายงานว่าโรไวรัสมรณะดังกล่าว ลามไปติดเค็ถวขบ ชาวในพื้นที่สายบุรี สร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนอย่างมาก ซึ่งกองทัพจังหวัดปัตตานีสู่โควิด-19 (ทางการแพทย์) ขอเชิญพี่น้องคนไทยร่วมบริจาคสมทบกองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่ 12 รพ. 128 รพ.สต.3 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 11 ศูนย์บริการสุขภาพโดยรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 9073033128 ชื่อกองทุนจังหวัดปัตตานีสู่โควิด-19 (ทางการแพทย์) หรือรับบริจาคเวชภัณฑ์ส่งมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี(บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์) โทร.สุสมิยะ อ.เมือง จ.ปัตตานี หรือติดต่อขอเปิด สายนะ คอลเลจ 06-3403-5756

○ ยะลาติดเค็ถวขบรายที่ 2

ที่ จ.ยะลา นายอาดินัน นือเร็ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านนุเกะ หมู่ 2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา กล่าวว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย อายุ 75 ปี เสียชีวิตที่ รพ.ศูนย์ยะลา ซึ่งเป็นรายที่ 3 ของสามจังหวัดชายแดนใต้ และเป็นรายที่ 2 ของ จ.ยะลา ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ก่อนหน้าที่มีประวัติการเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ผู้ป่วยเริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. และในวันที่ 23 มี.ค.ย้ายมารักษาที่ รพ.ศูนย์ยะลา ซึ่งเป็นผู้ป่วยนอก กระทั่งวันที่ 27 มี.ค. เข้ารับการรักษาอีกครั้ง ด้วยไข้สูง 39.1 องศาเซลเซียส พบปอดอักเสบ กระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 08.15 น. ที่ผ่านมา จากนี้จะมีศพไปฝังที่สุสาน (บ้านนุเกะบาโงยซิแน อ.ยะหา ต่อไป ส่วนกรณี 1 นักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากปากีสถาน 34 คน 1 ได้ถูกกักตัวเพื่อตรวจสอบสุขภาพคัดกรองภาวะเสี่ยง 14 วัน ภายในศูนย์สังเกตอาการระดับอำเภอเมือง ยะลา ตั้งอยู่ภายในศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขชายแดน ภาคใต้ ที่มณฑลจันทบุรีผู้ดูแลอย่างเข้มงวด

เตลิวีส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

○ แรงงานทยอยกลับไทย

ที่ จ.สระแก้ว บริเวณจุดผ่านแดนถาวร บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ นายณัฐกรชัย นำพูลสุขสันต์ รองผวจ.สระแก้ว เดินทางไปดูแลแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะในบ่อนกาสิโนฝั่งปอยเปต ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาประกาศปิดบ่อนไม่มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป ทั้งนี้ชุดแรกมีแรงงาน 46 คนได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับไทย แต่ต้องกักตัวทุกคน 14 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยติดตามอยู่อย่างใกล้ชิด

○ จัดฟันฆ่าเชื้อไวรัสสมรณะ

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นำข้าราชการร่วมกันยื่นปรบมือเป็นเวลา 5 นาที เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะต้องเสียสละทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และได้ช่วยป้อนความให้กำลังใจและป้อนรูปหัวใจอย่างน่าประทับใจ ขณะที่ยังมีบริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี ประธานคร.เอกพันธ์ อินทริใจเอื้อ นายเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นำเจ้าหน้าที่ไปทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

○ ล็อกดาวนร้านสะดวกซื้อ

ที่ จ.นนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า มีคำสั่งเรื่องให้ร้านสะดวกซื้อทั้งหมดในจังหวัด หยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 05.00 น. มีผลบังคับใช้วันที่ 31 มี.ค. โดยเตรียมออกหนังสือประกาศคำสั่งจังหวัดแจ้งให้ทราบ เพราะที่ผ่านมายังมีกลุ่มบุคคลออกมารวมตัวกันทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยความยากลำบาก

○ เซเว่นฯ ขานรับมาตรการ

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ กล่าวถึงกรณีวางแผนบริหารจัดการร้านกักเพื่อป้องกันโรค ว่า ยินยอมว่าบริษัทเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้บริโภคภายในร้านเซเว่นฯ โดยขอความร่วมมือลูกค้าเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้าและพนักงานในการเข้าคิวชำระสินค้าหน้าเคาน์เตอร์มากกว่า 1 เมตร นอกเหนือ

จากการให้พนักงานทำความสะอาดมือทุกครั้ง จำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแต่ละครั้งไม่เกิน 15 คน เพื่อรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย นอกจากนี้ลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและได้รับการตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้านทุกครั้ง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

**บักตู่ขู่ถ้าคุณโควิด-19ไม่อยู่
ต้องใช้ยาแรง
รอประเมินผลพรก.1เดือน
เล็งห้ามปชช.เข้าพื้นที่ระบด
หยุดวิ่งรถโดยสารสาธารณะ
ไทยติดเชื้อเพิ่ม127-ดับอีก1**

นายกฯ สั่งประเมินผล พ.ร.ก.ฉุกเฉินเดือนแรกก่อน หากไม่ได้ผลบังคับใช้ต่อพร้อมยกระดับเข้ม มอบ มท. มีอำนาจพิจารณาการปิดสถานที่ ซึ่งราคาสินค้าสูง ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจจุดสกัดได้ทันที ทุบยาแรงหยุดให้บริการรถสาธารณะ หากยังคุมไวรัสไม่ลง สบค.แถลงไทยติดเชื้อเพิ่ม 127 ราย เสียชีวิตอีก 1 ราย ❖ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

ส่วนมาตรการจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวเลขผู้ป่วย เดือนโพสดีทอกหรือไวรัส ในวันที่ 1 เมษายน มีความคิด โทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท เตรียมใช้แผนพิทักษ์ มาตุภูมิสกัดการแพร่ระบาด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆ ประจำที่กระทรวงของตนเอง

สำหรับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันและ สกัดกั้น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเข้มข้น ภายหลังพบข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุขที่มาปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ติดเชื้อโควิด-19 โดยช่วงภาพ และสื่อมวลชน ให้ยึดข้อกำหนด ห้ามรวม สัมภาษณ์และห้ามดักหรือสัมภาษณ์ทั้งหมด และไม่อนุญาตให้ช่างภาพและผู้สื่อข่าวเข้าไป บันทึกภาพ ในดึกบัญชาการ 1

พ่นยา-ปิดตึกสันติหลังใน 4 วัน

ขณะเดียวกัน เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่จะพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์ ศบค.และ จะมีการปิดตึกสันติไมตรีหลังใน ซึ่งเป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ ศบค.เป็นเวลา 4 วัน

โดยไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า หากสื่อมวลชนยังคงประสงค์ที่จะเข้ามาทำติดตามสถานการณ์ข่าว ในส่วนของโทรทัศน์ จะอนุญาตให้เข้ามาที่มเดียวเท่านั้นเพราะไม่สามารถทำข่าวอะไรได้ สำหรับโฆษกรัฐบาล งดแถลงข่าวในวันเดียวกันนี้ ส่วนนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผ่าน Live ไทยคู่ฟ้า ไม่อนุญาตสื่อมวลชนเข้าดึกบัญชาการ

ตรวจเข้มทำให้พบติดเชื้อมากขึ้น

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงกรณีผ่านมา 7 วันหลังกักกรุงเทพฯ เดินทางกลับภูมิลำเนา และสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จนมีเสียงเรียกร้องให้ห้ามเด็ดขาดในการเคลื่อนย้ายประชาชนข้ามเขตจังหวัด ว่า การที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นมาตรการหนึ่งที่จะมองได้อีกแง่มุมว่า เราได้มีการตรวจสอบคัดกรองมากยิ่งขึ้น ประชาชนที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและดูแลตัวเองดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจเชื้อ ซึ่งขอให้เข้าใจด้วยว่าเราจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการใช้ยารูปกรณทางการแพทย์ให้เพียงพอสำหรับผู้ที่ติดเชื้อจริงๆ และผู้ที่มีความเสี่ยงจริงๆ

กำชับจนท.ตรวจสอบเต็มที่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทั้งนี้ในส่วนของการปรับมาตรการต่างๆ เหล่านี้ได้ให้กระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบตามกฎหมายและกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอำนาจในการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นการห้ามประชาชนเข้าออกในพื้นที่หรือจังหวัดที่มีตัวเลขติดเชื้อเพิ่มขึ้น แม้แต่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดล่วงหน้า รวมถึงการปิดในหลายสถานที่ด้วยกัน ห้ามขายสุรา ห้ามเล่นกีฬาและห้ามเด็ดขาดในเรื่องของการพนัน ที่จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะหนีไปเล่นที่ไหนก็ตาม โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือน ตำรวจและทหาร มีการตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้เต็มที่

สั่งแก้สินค้าแพง-หนี้นอกระบบ

นายกฯกล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาสินค้าที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากมีหลายร้านค้าและหลายผู้ประกอบการวยโอกาส เรื่องนี้คนได้สั่งการไปแล้วและขอให้ประชาชนแจ้งมาได้โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำงานตามด่านจุดตรวจจุดสกัดทั้งหมดก็สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ และเข้าตรวจสอบได้ในทันที เพราะมีอำนาจทางกฎหมาย ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมไปถึงเรื่องหนี้นอกระบบที่กำลังแพร่หลายมากขึ้น โดยมองได้ว่าประชาชนมีความเดือดร้อนมาก จึงมีการปล่อยผู้ ดังนั้นต้องทำที่ละขั้นที่ละตอน โดยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจสกัดทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ให้รับเรื่องมา จากนั้นจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างไรก็ตาม อยากรอว่าในช่วงนี้ ยังไม่มีการผ่อนชำระหรือให้เสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด ไมเช่นนั้นต้องดูดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการอย่างไม่ละเว้น

ผู้รับ-ส่งสินค้าต้องปลอดไวรัส

นายกฯกล่าวว่า สำหรับการเดินทางออกนอกจังหวัดหรือนอกเขต แม้กระทั่งกรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้หลายคนก็เป็นห่วงอยากให้มีการสั่งหยุดหรือปิดไปเลย แต่สิ่งเหล่านี้เราคงดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลายอย่างด้วย โดยเฉพาะในเรื่องการจับจ่ายและซื้อสินค้า ดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองด้วย ขณะเดียวกันรัฐบาลเน้นย้ำในเรื่องให้บริการกรับหรือไลน์แมนต่างๆ ที่ต้องมีการตรวจสอบเชื้อไวรัสจากผู้ที่ให้บริการเหล่านี้ด้วยและอย่าไปแออัดที่ร้านค้าก่อนจะรับของไปส่ง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้บริโภค ดังนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบต่อผู้อื่นเสมอ

ชูैयाแรงหยุดวังรตสาธารณสุข

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในส่วนของการเดินทาง วันนี้ได้ให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาในกรณีหากยังมีการเคลื่อนย้ายจำนวนมากอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเราเข้าใจถึงความสะดวกแต่บางคนที่ไม่จำเป็นที่ต้องเดินทาง ดังนั้นให้ไปดูว่าการให้บริการขนส่งต่างๆ ของภาครัฐจะอย่างไร จำเป็นต้องลดจำนวนเที่ยวลงหรือไม่ในการให้บริการซึ่งหากยังไม่เรียบร้อยหรือยังไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจต้องเฝ้าสถานการณ์การลดการให้บริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถไฟ รถโดยสาร และรถเมล์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องลดเที่ยวในการบริการลงจนกว่าสถานการณ์จะเรียบร้อย แต่หากยังไม่เรียบร้อยอีกก็คงต้องหยุดการให้บริการทั้งหมด เพื่อลดการเคลื่อนย้ายไปมาและลดการแพร่เชื้อ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

สั่งประเมินผลเดือนแรกก่อน

“สำหรับการพิจารณาการประเมินผลนั้น ก็มีการประเมินผลการทำงานทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการประชุม ครม.หรือการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภก. ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำตรงนี้อยู่แล้ว โดยมีการทบทวนทุกสัปดาห์ในส่วนของมาตรการ ซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อำนาจตามกฎหมาย จะใช้ได้ 3 เดือน แต่วันนี้ผมให้ประเมิน 1 เดือนแรกก่อนถ้าจำเป็นก็ต่อไปเดือนที่ 2 เดือนที่ 3 โดยมาตรการจะต้องเข้มข้นขึ้นตามลำดับ ดังนั้นยังไม่มีความโน้มจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินวันแต่ให้ไปพิจารณาว่าอะไรทำได้ผลและดีขึ้นซึ่งอาจจะมีผ่อนผันอะไรก็ว่ากันไปแต่หากไม่ดีขึ้นก็จะเข้มข้นมากขึ้น” นายกฯ กล่าว

ขอบคุณให้กำลังใจหมอ-พยาบาล

เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงว่า วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ประชุม ครม. โดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นครั้งที่ 2 โดยนายกฯ ได้ขอบคุณประชาชนที่สร้างปรากฏการณ์ปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ สธ.ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก ต้องขอบคุณกำลังใจจากคนไทย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ความสำคัญข้อมูลทุกข้อความ และนำมาสู่มาตรการที่จะไปสู่การจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์ และนำส่งมอบถึงมือบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชนในเร็ววันนี้

พบผู้ป่วยเพิ่ม 127 เสียชีวิตอีก 1

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยเพิ่ม 127 ราย กลุ่มใหญ่ 62 ราย มาจากสนามมวย สถานบันเทิง สัมผัสผู้ใกล้ชิด และผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ ส่วนอีก 49 รายเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และคนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยมีกลุ่มอาชีพเสี่ยง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัมผัสผู้ป่วย ซึ่ง สธ.จะหามาตรการป้องกันส่วนนี้ และอีก 16 คน รอสอบสวนโรค ส่วนยอดผู้ป่วยสะสม 1,651 ราย กระจายใน 61 จังหวัด เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน เป็นผู้ป่วยชายอายุ 48 ปี เป็นนักดนตรีทำงานใน กทม. มีโรคเบาหวาน และมะเร็ง เริ่มป่วยตั้งแต่ 20 มีนาคม มีอาการไอ มีไข้ หลังกลับจาก กทม.ไปต่างจังหวัด โดยมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนระบบหายใจล้มเหลว รวมยอด

ผู้เสียชีวิต 10 ราย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้ป่วยใน กทม.และนนทบุรี ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่ 869 ราย ภาคตะวันออกเฉียง 77 ราย ภาคเหนือ 55 ราย ภาคกลาง 172 ราย ภาคใต้ 206 ราย

ย้ำตัวเลขติดเชื้อลดไม่เพิ่มมาตรการ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า หลังจากประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 7 วัน หากร่วมมือดีตัวเลขติดเชื้อใหม่ควรจะลดลง สำหรับ 3 วันที่ลดลงต่อเนื่อง นายกฯพอใจในระดับหนึ่งแต่ไม่นิ่งนอนใจ ยังไม่สามารถไว้วางใจสถานการณ์ทั้งหมดได้ ยังต้องติดตามตัวเลขอย่างใกล้ชิด และสั่งให้ปลัด สธ.ติดตาม

มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ตัวเลขอย่างใกล้ชิด และมารายงานสม่ำเสมอ การปรับเปลี่ยนมาตรการอะไรจะเป็นไปตาม ข้อมูลของ สธ. ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือ ตัวเลขลดลง จะไม่เพิ่มมาตรการ แต่ถ้า ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาตรการก็ต้องเข้มข้นเพื่อคุม ให้เป็นศูนย์ให้หมด อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ ขอร้องให้งดเว้นไม่ให้มีการร่วมสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมบันเทิงทั้งสิ้น สำหรับการ ขอความร่วมมืออย่าทอดสละมวย แข่งเรือ เจ็ตสกี และกองถ่ายละคร เป็นการขอความร่วมมือและหาวิธีการลดความเสี่ยง ซึ่งเป็น ไปตามคำสั่งผู้ว่าฯกทม. ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ย้ำว่าเป็นการขอความร่วมมือเพื่อลด ความเสี่ยง แต่ถ้าท่านยังทำอยู่ถือว่ามีความเสี่ยง

เดือนโพสต์โกหกมี.ย.มีความผิด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับ ข้อกังวลเรื่องการใช้จ่ายงบกลางที่นำมาแก้ไข ปัญหาโควิด-19 นั้น นายกฯให้ความสำคัญ มาก โดยการจัดสรรงบกลางจะเป็นการเพิ่ม ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งค่า เสียขยับ ค่าล่วงเวลา และการจัดสรรอุปกรณ์ ทางการแพทย์ โดย สธ.ได้รับไปดำเนินการ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เตรียมโรงพยาบาลสนาม นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้ชื่นชมเพจ อีเจียมเลียบควาน ที่ออกมา โพสต์เดือนล่วงหน้าว่า วันที่ 1 เมษายน เป็นวัน April Fool's Day หรือวันโกหก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของฝรั่ง แต่ของไทยอย่างมา โทกโกทในเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 เช่น โพสต์ ว่าตัวเองคิดเชื้อ ตัวเองป่วยอยู่ ซึ่งมีความ ผิด โทษจำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท สำหรับบริษัทเอกชนที่ยังให้ลูกจ้าง พนักงาน ยังมาทำงานตามปกติ ทั้งที่บาง งานสามารถทำงานบ้านได้นั้น ขอให้ประเมิน ว่ากรณีนานนมรวมกันกับการกระจายงาน ให้ไปทำอันไหนมีความเสี่ยงกว่ากัน เชื่อว่า ผู้บริหารคงเข้าใจตรงนี้ และพิจารณาได้ว่าทำ แบบไหนจะมีผลเสียมากกว่ากัน

จ่อใช้แผน 'พิทักษ์มาตุภูมิ' สกัด

ที่กองบัญชาการกองทัพบก มี รายงานข่าวว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก(รองผบ.ทบ.) เป็น ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อรับทราบสถานการณ์โควิด-19 โดย เน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยต้องติดตามสถานการณ์ และ สร้างการรับรู้ความเข้าใจ การสื่อสารผ่านทาง ไลน์ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก(นชต.ทบ.) บางเรื่องมีความสำคัญสามารถนำมาศึกษา และปฏิบัติได้เลย นอกจากนี้ รัฐบาลได้ใช้ มาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติโดยใช้ แผนพิทักษ์มาตุภูมิ ซึ่งจะใช้กำลังประจำถิ่น กำกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล

ตำรวจและทหาร ใช้ส่วนรวมในการตรวจคัดกรอง ตำรวจที่พัก-โรงแรมใช้กักผู้ป่วย ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะ ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)เห็นความสำคัญของประชาชนในพื้นที่ และหลีกเลี่ยงมาตรการจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ เนื่องจาก บางกลุ่มต้องการให้รัฐบาลใช้มาตรการเด็ด ขาด เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายโดยเร็ว แต่ ปัญหาที่ตามมาคือประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมาก จึงปรับเปลี่ยนมาตรการมารองรับ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

พร้อมกันนี้ให้ ผู้บังคับหน่วย ลง พื้นที่สำรวจ ที่พัก โรงแรม ว่า สามารถ คัดแปลงเพื่อเป็นโรงพยาบาลในการกักตัว ผู้ป่วย จำนวน 14 วันได้หรือไม่ หากดำเนินการ ได้ก็ขอให้สนับสนุนในการปรับปรุง โดยใช้แนวทาง จ.ชลบุรี เป็นโมเดล ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและภาคีในพื้นที่ เพื่อระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ถูกกักตัวอยู่ ที่บ้าน รวมถึง อสม.ที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุม ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

เช็ควินโดวโดยสารดับบนรถไฟ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุ นายอนันต์ สาเหาะ อยู่บ้านเลขที่ 15 ซ.4 ถ.ทรายทอง ด.สุโขทัย-ลก อ.สุโขทัย-ลก จ.นครราชสีมา อายุ 57 ปี เสียชีวิตประสบบน รถไฟ ขบวนที่ 37 (กรุงเทพฯ-หาดใหญ่) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา จนต้อง มีการนำศพลงที่สถานีที่บึงสะแก ประสาน แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา สาเหตุการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว หรือ เสียชีวิตจากโควิด-19

นายวรวิทย์ มาลา รักษาการผู้อำนวยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเดินรถเร่ง ประสานกับแพทย์ในพื้นที่แจ้งให้การรถไฟฯ ทราบโดยด่วน หากผู้โดยสารเสียชีวิตเพราะ COVID-19 ก็ให้พิจารณาขบวนรถปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือกักตัว 14 วัน ตามมาตรการฯ ของกรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุขต่อไป

รฟท.แจ้งงดให้บริการ 22 ขบวน

ทางด้าน เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าโพสต์ แจ้งว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น 22 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 6 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ขบวน และสายใต้ 10 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือจนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย โดยผู้โดยสาร สามารถขอรับคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มจำนวน นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อตั๋วและจองที่นั่งเพื่อเดินทาง ในช่วงสงกรานต์แล้วไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถนำตั๋วไปขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟ ทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

บึกป้อมกำชับลุยล้างยาเสพติด

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิช โฆษก ประจำรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แด็นขณะเดียวกัน สถานการณ์ยาเสพติด ยังมีความพยายามลักลอบขนย้ายลำเลียง ยาเสพติดทางอากาศจากยุโรปและผ่าน ชายแดนทางบกและทางน้ำเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในชุมชนเมืองยังพบการลักลอบมั่วสุม กันในหลายพื้นที่ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม- มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่สามารถนำสืบ จับกุมและยึดยาเสพติดได้จำนวนมากในแต่ละครั้ง เป็นขบวนจำนวนถึง 41 ขบวน มี ยาไอซ์ 2,457 กิโลกรัม รวมทั้งเฮโรอีน ฝิ่น กัญชา และกระท่อม อีกจำนวนมาก โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงาน ของ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ป.ป.ส. และได้กำชับให้เพิ่มความเข้มข้น บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมากขึ้น

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

จนท.ป่วย-บักคลีนศูนย์โควิด
ทำเนียบบมาเชื้อ

ห้ามสื่อเข้า-บักตู้ไลฟ์สด
อิมยกระดับ-ยึด'ฉุกเฉิน'
ขู่เลิกวิ่งรถเมล์-รถไฟฟ้า
ตายอีก1-ป่วยเพิ่ม127
'ฮู'ยันระบอบไม่จบง่าย
'บักตู้'อิมถ้าคุมโควิด-19 ไม่อยู่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยาว
3 เดือน เล็งสั่งหยุดวิ่งรถเมล์-รถไฟฟ้า บักคลีนนั่ง
ทำเนียบ 'ศบค.'เผยผู้ป่วยใหม่ 127 ราย เสียชีวิต
เพิ่มอีก 1 ราย (อ่านต่อหน้า 7)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

ต่อจากหน้า 1

โควิด

‘บิ๊กตุ๋’ถกกรม.คอนเฟอเรนซ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีรองนายกฯเข้าร่วมประชุม ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆ ร่วมประชุมที่กระทรวงของตนเอง สำหรับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลได้เพิ่มมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มข้น ภายหลังจากพระราชกฤษฎีกากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่มาปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ติดเชื้อโควิด-19 โดยช่างภาพ และสื่อมวลชนให้ยึดข้อกำหนด ห้ามรุมสัมภาษณ์และห้ามตั้งกล้องสัมภาษณ์ทั้งหมด และไม่อนุญาตให้ช่างภาพและผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพในดึกบัญชีการ 1 รวมถึงการแถลงข่าวของนายกฯ หลังการประชุม ครม.เสร็จสิ้น ยกเว้นได้รับการประสานจากสำนักโฆษกฯ แต่เปิดให้ผู้สื่อข่าวส่งคำถามเพื่อถามนายกรัฐมนตรีได้ตามปกติ ทั้งนี้ สื่อมวลชนสามารถรับชมการแถลงข่าวได้ทางเพจไทยคู่ฟ้า พร้อมกันนี้จะมีการส่งภาพข่าวให้กับสื่อมวลชนทุกสำนักผ่านระบบกูเกิลไดรฟ์ (Google Drive) ทำให้ในวันเดียวกันนี้มีสื่อมวลชนเข้ามปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลไม่กี่สำนัก โดยทุกสำนักพร้อมให้ความร่วมมือทำตามคำแนะนำของทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

เข้มขอสื่องดเข้าทำเนียบ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังพบผู้ติดเชื้อภายในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการขอความร่วมมือไปยังบรรณาธิการข่าวแต่ละสำนักข่าว เพื่อขอความร่วมมือไม่ส่งผู้สื่อข่าวมาทำข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะภายในทำเนียบรัฐบาลมีการแถลงข่าวหลักๆ คือ ศบค.เท่านั้น สามารถเกี่ยวสัญญาณจากช่อง NBT หรือเพจไทยคู่ฟ้า และสำนักโฆษกจะอำนวยความสะดวกในการส่งภาพทางกูเกิลไดรฟ์ หรือผ่านเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาล รวมไปถึงช่องทางกลุ่มไลน์ของสื่อทำเนียบเพื่อความปลอดภัยของสื่อมวลชนและผู้ที่มาปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อมันดังกล่าว ได้เข้ารับการรักษา รวมไปถึงกักกันผู้ที่ใกล้ชิด 30 คนแล้ว ดังนั้นจึงต้องเพิ่มมาตรการเพื่อลดความปลอดภัยของทุกคนในทำเนียบ ไม่ให้ใครมาเสี่ยงในจุด

นี้ ยืนยันว่าเป็นการขอความร่วมมือสื่อมวลชน เพราะสามารถทำงานที่บ้านได้ เช่น วันนี้ถือเป็นวันแรกที่ไม่มีการแถลงข่าวมติ ครม.แต่สำนักโฆษกจะอำนวยความสะดวก โดยการแจกเอกสารข่าว รวมถึงส่งข่าวทางไลน์กลุ่ม หากมีข้อสงสัยก็สอบถามที่โฆษกรัฐบาลได้โดยตรง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งศูนย์ ศบค.และจะมีการปิดตึกสันติไมตรีหลังใน เป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ ศบค. เป็นเวลา 4 วัน แต่ตึกสันติไมตรีหลังนอกและห้องโถงกลางยังคง

คงใช้เป็นศูนย์แถลงข่าวตามปกติ

มท.สั่งเข้มห้ามข้ามจังหวัด

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์แถลงผลการประชุม ครม.ถึงกรณีผ่านมา 7 วันหลังคนกรุงเทพฯ เดินทางกลับภูมิลำเนา และสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จนมีเสียงเรียกร้องให้ห้ามเด็ดขาดในการเคลื่อนย้ายประชาชนข้ามเขตจังหวัดว่า การที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นมาตรการหนึ่งที่จะมองได้อีกแง่หนึ่งว่าได้มีการตรวจสอบคัดกรองมากยิ่งขึ้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ ขอให้เข้าใจด้วยว่าจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการใช้ข้อมูลการทางการแพทย์ให้เพียงพอสำหรับผู้ติดเชื้อจริงๆ และผู้ที่มีความเสี่ยงจริงๆ ในส่วนของการปรับมาตรการต่างๆ เหล่านี้ได้ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ที่รับผิดชอบตามกฎหมายและกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอำนาจในการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นการห้ามประชาชนเข้าออกในพื้นที่หรือจังหวัดที่มีตัวเลขติดเชื้อเพิ่มขึ้น แม้แต่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดมาล่วงหน้า รวมถึงการปิดในหลายสถานที่ด้วยกัน ห้ามขายสุรา ห้ามเล่นกีฬาและเด็ดขาดในเรื่องของการพนัน จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในทุกพื้นที่ที่ว่าจะหนีไปเล่นที่ไหนก็ตาม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร มีการตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติม

ยังไม่เลิกพ.ร.ก.-แย้มยาว3เดือน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในส่วนของการเดินทาง วันนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาในกรณีหากยังมีการเคลื่อนย้ายจำนวนมากอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเราเข้าใจถึงความสะดวกแต่บางคนก็ไม่จำเป็นต้องเดินทาง ดังนั้น ให้ไปดูว่าการให้บริการขนส่งต่างๆ ของภาครัฐจะอย่างไร จำเป็นต้องลดจำนวนเที่ยวลงหรือไม่ในการให้บริการ ซึ่งหากยังไม่เรียบร้อยหรือยังไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจต้องเจอสถานการณ์การลดการให้บริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟารถไฟ รถโดยสาร และรถเมล์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องลดเที่ยวในการบริการลงจนกว่าสถานการณ์จะเรียบร้อย แต่หากยังไม่เรียบร้อยก็ยังคงหยุดการให้บริการทั้งหมด เพื่อลดการเคลื่อนย้ายไปมาและลดการแพร่เชื้อ

“สำหรับการพิจารณาการประเมินผลนั้นมีการประเมินผลการทำงานทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการประชุม ครม. หรือการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ศบค. นายกฯเป็นผู้นำตงนี้อยู่แล้ว มีการทบทวนทุกสัปดาห์ในส่วนของมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อำนาจตามกฎหมายจะใช้ได้ 3 เดือน แต่วันนี้ผมให้ประเมิน 1 เดือนแรกก่อนถ้าจำเป็นก็ต่อไปเดือนที่ 2 เดือนที่ 3 โดยมาตรการจะต้องเข้มข้นขึ้นตามลำดับ ดังนั้นยังไม่เห็นแนวโน้มจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินวัน แต่ให้ไปพิจารณาว่าอะไรทำแล้วได้ผลและดีขึ้นอาจจะผ่อนผันอะไรที่จำเป็นไปแต่หากไม่ดีขึ้นก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้น” นายกฯกล่าว

อึ้งปิดเดินทางสาธารณะทั้งหมด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในส่วนของการเดินทาง วันนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาในกรณีหากยังมีการเคลื่อนย้ายจำนวนมากอยู่ในปัจจุบัน เข้าใจถึงความสะดวกแต่บางคนก็ไม่จำเป็นต้องเดินทาง ดังนั้นให้ไปดูว่าการให้บริการขนส่งต่างๆ ของภาครัฐจะอย่างไร จำเป็นต้องลดจำนวนเที่ยวลงหรือไม่ในการให้บริการ หากยังไม่เรียบร้อยหรือยังไม่สามารถ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

สธ.เปิดตัวเลขติดเชื้อ3จากทัศน์

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการคาดการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทั้งนี้ขอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น การเตรียมเครื่องมือ เตียง หอผู้ป่วย หอผู้ป่วยหนัก ดังนั้นตัวเลขที่เรารอคอยจากทีมงานระบาดวิทยา ซึ่งแบ่งจากทัศนียภาพออกมา 3 รูปแบบ คือ 1.สถานการณ์ที่ไม่ได้ดำเนินการอะไรมา จะมียอดผู้ติดเชื้อประมาณ 24,000 ราย 2.หากเพิ่มระยะห่างทางสังคม-บุคคลได้ ประมาณร้อยละ 50 จะมียอดผู้ติดเชื้อประมาณ 17,000 ราย 3.หากเพิ่มระยะห่างทางสังคม-บุคคลได้ประมาณร้อยละ 80 จะมียอดผู้ติดเชื้อประมาณ 7,000 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่ห่างจากนักวิชาการบางคนคาดการณ์ไว้ว่าถ้าไม่ปิดเมืองจะมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อถึง 350,000 ราย และเสียชีวิต 7,000 ราย ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก และหากมีการปิดเมืองภายในวันที่ 15 เมษายนนี้ จะมีผู้ป่วยติดเชื้อประมาณ 24,000 ราย เสียชีวิต 500 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าความเป็นจริงทุกกรณีทั้งปิดและไม่ปิดเมือง

“หากถามว่าขณะนี้ปิดเมืองหรือยัง ก็ยังไม่เปิดปิด ทุกคนยังออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ก็ขอความร่วมมือให้ทางภาคเอกชน สถานที่ราชการ ลดการออกจากบ้านไปทำงานให้ค่อยลง เพิ่มการทำงานให้มากขึ้นเพื่อประคับประคองสถานการณ์ และลดยอดผู้ป่วยใหม่ ตัวเลขที่เราคาดการณ์มา เพื่อนำมาเตรียมทรัพยากรต่างๆ เราอาจตั้งความหวังได้ให้มีผู้ป่วยไม่มาก แต่เวลาเตรียมจะต้องเตรียมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด มัวแต่ตั้งหวังว่าจะมีผู้ป่วยน้อย หากถึงเวลามีผู้ป่วยมาก เราจะต้องร้อน” นพ.ธนรักษ์กล่าว

อัยการสั่งเด็ดขาดฝ่าฝืนฉุกเฉิน

นายประยุทธ์ เพชรคุณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เปิดเผยว่าในวันนี้ว่า นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ได้มีหนังสือที่ อส 0001/ว 140 ลงวันที่ 31 มีนาคม แจ้งให้อัยการทั่วประเทศดำเนินการคดีเดียวกับผู้ทำการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค และจำหน่ายสินค้าเกินราคาควบคุม เช่น หน้ากากอนามัย ไซ้โก่ หรือ

สินค้าจำเป็นในครัวเรือน เป็นต้น การฉ้อโกงหรือหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการส่งข้อความอันเป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สธ.เตรียม‘เตียง-ยา’รับมือแล้ว

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า เช่น สนามมวย สถานบันเทิง การสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านั้น ผู้มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ อาชีพเสี่ยง อาทิ พนักงานโรงแรม พนักงานขับรถ ขายบริการ ผู้ป่วยในเรือนจำ 1 ราย ที่มีการติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และที่ไม่ระบุอื่นๆ จากสถานการณ์เหล่านี้จะต้องดำเนินการ 2 ด้าน คือ 1.ความร่วมมือของประชาชน เพื่อลดการออกนอกเคสสถานหากไม่จำเป็น 2.การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข โดยเตรียมเตียง

“ขณะนี้ในกรุงเทพมหานครมีจำนวนกว่า 1,000 เตียง รวมถึงส่วนที่ได้หาเพิ่มเติมรวมได้ 2,000 เตียง มี โดยขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ประมาณ 700 ราย ในจำนวนนี้มีทั้งผู้ป่วยอาการหนักและอาการเบา การเตรียมเครื่องช่วยหายใจ มีจำนวนประมาณ 300 เครื่อง โดยขณะนี้ผู้ป่วยที่ใช้อยู่ประมาณ 20 ราย ส่วนในความพร้อมต่างจังหวัด มีจำนวนเตียงประมาณ 120,000 เตียง สำรองไว้สำหรับผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อประมาณ 10,000 เตียง โดยขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ประมาณ 500 ราย การเตรียมเครื่องช่วยหายใจที่พร้อมใช้งานประมาณ 1,000 เครื่อง หากมีการระบาดหนักเครื่องมือเหล่านี้จะไม่เพียงพอ ดังนั้นการไม่เป็นโรคการไม่ป่วยรักษา ร่างกายให้แข็งแรง หากมีอาการป่วยก็อย่าไปซื้อเพิ่มให้ร่างกายแย่ลง เช่น การไปสถานที่แออัดในการรับเชื้อใหม่” นพ.สุภูมิกล่าว

ทั้งนี้ นพ.สุภูมิกล่าวว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้รับการจัดสรรเพิ่มในระบอบสาธารณสุข จำนวน 1.5 ล้านชิ้น ซึ่งได้กระจายผ่านระบบขนส่งไปรษณีย์ไทยไปทั่วประเทศ ส่วนในเรื่องของยาต้านไวรัสฟาวิพิลาเวียร์ ซึ่งจะต้องใช้ในผู้ป่วยรายที่อาการรุนแรงและไม่ได้ใช้กับผู้ป่วยทุกราย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ได้รับเพิ่มแล้ว 40,000 เม็ด โดย 18,000 เม็ด ส่งไปที่ต่างจังหวัด และอีก 18,000 เม็ด อยู่ในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร (กทม.)

คลังให้50ล้าน/จว.สู้ไวรัส

นายภูมิศักดิ์ อรรถกฤษณ์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น กรม

บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงอนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดปฏิบัตินอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ข้อ 18 กรณีขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 50 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์ในครั้งนี้ได้ เป็นกรณีพิเศษ

“สำหรับ 76 จังหวัด ให้คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดดำเนินการประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรง วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ พหุติการณ์ ปัจจัยเสี่ยงที่ต่าง ๆ ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ออนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการต่อไป” นายภูมิศักดิ์กล่าว

กสทช.ไฟเขียวพันล.ให้รพ.

นายฐากร ตันทีสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กองทุน กทปส. ได้อนุมัติกรอบเงินงบประมาณจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐขอรับการสนับสนุนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งล่าสุดมีโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐ ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนจำนวน 50 แห่ง วงเงินรวม 831 ล้านบาท จากเดิมที่มีการขอรับการสนับสนุนกว่า 130 แห่ง วงเงินรวม 3,000-4,000 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือให้กลับไปจัดทำเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เพื่อเร่งพิจารณาต่อไป โดยจะเร่งพิจารณาโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐ ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน จำนวน 50 แห่งให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ เพื่อนำเสนอที่ประชุมกองทุน กทปส. และที่ประชุม กสทช. ในการคืนนํ้าอมเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลภายในสัปดาห์หน้า

“โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐ สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่หากยื่นช้า เงินงบประมาณทั้งหมดเร็ว จึงขอให้ออกเอกสารถึงสำนักงาน กสทช. โดยเร็ว” นายฐากรกล่าว

ทวีปยุโรปแพร่ระบาดมากที่สุด

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ที่โลกยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว 37,840 รายโดยอิตาลียังคงมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่ 11,591 ตามด้วยสเปนที่ 7,716 จีน 3,309 สหรัฐ 3,170 ฝรั่งเศส 3,024 อิหร่าน 2,757

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

ต่อจากหน้า 7

โควิด

และอังกฤษ 1,408 ด้านผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 787,010 คนโดยพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในสหรัฐที่ 164,610 ตามด้วยอิตาลี 101,739 สเปน 87,956 จีน 82,240 เยอรมนี 67,051 ฝรั่งเศส 45,170 อิหร่าน 41,495 อังกฤษ 22,454 สวิตเซอร์แลนด์ 15,922 แอลเบเนีย 11,899 เนเธอร์แลนด์ 11,817 และตุรกี 10,827 ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันว่าหายขาดแล้วอยู่ที่ 166,276 คน

ทั้งนี้ ยุโรปยังคงเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบและมีการแพร่ระบาดมากที่สุด โดยจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 780,000 คน มากกว่า 400,000 คนอยู่ในยุโรป ซึ่งยังเป็นภูมิภาคที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมมากที่สุดอีกด้วย โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และอังกฤษ

อินโดฯประกาศห้ามเข้าประเทศ

วันเดียวกันนางเรตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย แถลงว่า รัฐบาลตัดสินใจห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและเดินทางผ่านเพื่อเปลี่ยนเครื่องในอินโดนีเซียแล้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยกเว้นชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าหน้ากและบรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูต

กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมา แถลงว่า มีชาวเมียนมาเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เป็นรายแรกของประเทศแล้ว โดยเป็นชายอายุ 69 ปี เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลเวนาจี ในนครย่างกุ้งของเมียนมา โดยชายชาวเมียนมารายนี้เดินทางกลับมาจากออสเตรเลียเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา

ผู้ยังไม่ให้คนสวมหน้ากาก

เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกหรือฮูออกมาย้ำอีกครั้งว่ายังคงยืนยันคำแนะนำไม่ให้ผู้คนสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นแต่พวกเขาจะป่วยด้วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือมีก็ต่อแคผู้ช่วยเท่านั้น นายไมค์ โรอัน ผู้อำนวยการบริหารโครงการฉุกเฉินทางด้านสุขภาพของฮูกล่าวระหว่างแถลงข่าวประจำวันที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่า ไม่มีหลักฐานชี้ชัดใดๆ เป็นพิเศษที่แสดงให้เห็นว่าการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนจำนวนมากจะทำให้เกิดประโยชน์ ในความเป็นจริงกลับมีหลักฐานบางอย่างที่ตรงกันข้ามเกี่ยวกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยในทางที่ผิดหรือไม่ใช้ให้เหมาะสม

ตามาเรีย แวน เคอร์คอฟ นักระบาดวิทยา ด้านโรคติดเชื้อของฮู กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือเราต้องจัดอันดับความสำคัญในการใช้หน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้มากที่สุด นั่นก็คือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขซึ่งถือว่อยู่ในแนวหน้าของการต่อสู้กับการแพร่ระบาด แต่ในชุมชนทั่วไป เราไม่แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัย เว้นแต่ท่านกำลังป่วย หรือใช้หน้ากากอนามัยเป็นเครื่องมือในการป้องกันการแพร่เชื้อจากตนเองที่กำลังป่วยเท่านั้น

ชาวโลกเผชิญผลกระทบค.

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือองค์การฯ ออกรายงานระบุว่า ขณะนี้ 2 ใน 3 ของประชากรโลกที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา กำลังเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อันเนื่องมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกับร้องขอเงินช่วยเหลือมูลค่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 82 ล้านบาท เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนารับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกอย่างหนัก

องค์การระบุว่า เรื่องดังกล่าวถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ประชาคมระหว่างประเทศจะต้องร่วมมือกันในการออกมาตรการกอบกู้เศรษฐกิจที่มีความเหมาะสม ภายใต้การทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับช่องว่างทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากกำลังจะต้องประสบพบเจอในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ เป็นเวลาเพียง 2 เดือนหลังจากที่โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดออกจากจีน ประเทศกำลังพัฒนาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการไหลออกของเงิน ค่าเงินลดลง สูญเสียรายได้จากการส่งออก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวที่หายไป ซึ่งองค์การระบุว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะร้ายแรงกว่าวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551

นายมูคิส คิฟูยี เลขาธิการองค์การกล่าวว่าการล่มสลายของเศรษฐกิจกำลังดำเนินต่อไป และทำให้การคาดการณ์ทำไดยากลำบากขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งบ่งชี้ที่ชัดเจนคือทุกอย่างจะยิ่งเลวร้ายหนักขึ้นสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้นในภายหลัง

สหรัฐให้ 2 บริษัทตั้งตัววัคซีน

บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (เจแอนด์เจ) ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคมนี้ว่าได้ทำข้อตกลงกับ องค์การเพื่อการวิจัยและพัฒนาชีวเคมีก้าวหน้า (บาร์ดา) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ (ดีเอชเอสเอส) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อลงทุนร่วมมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ ในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางบาร์ดาคะให้การสนับสนุนเป็นเงิน 420 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะสามารถทดลองในคนได้ในราวเดือนกันยายนนี้ และน่าจะพร้อมใช้งานได้ในราวต้นปี 2564

ก่อนหน้านี้ โมเดอร์นา อิงค์ ก็ทำความตกลงทำนองเดียวกันกับบาร์ดาและเริ่มต้นทดลองสูตรวัคซีนที่คาดว่าจะได้ผลในคนแล้วก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะพร้อมใช้งานได้เมื่อใด อย่างไรก็ตาม ทั้งเจแอนด์เจ และ โมเดอร์นา

กำลังหารืออยู่กับบริษัทผลิตวัคซีนอีก 2 บริษัท เพื่อให้ร่วมทำหน้าที่ผลิตวัคซีนที่ผ่านการทดลองแล้วว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นจำนวนมากมหาศาลได้ทันที

นายริค ไบรท์ ผู้อำนวยการของบาร์ดา ระบุว่า ถึงที่สุดแล้วบาร์ดามีแผนจะสนับสนุนให้มีการทดลองสูตรวัคซีนอย่างน้อย 5-6 สูตร โดยหวังว่าราวครึ่งหนึ่งคือ 2-3 สูตรจะได้ผลและปลอดภัยซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาระหว่าง 12-18 เดือน

'ฮู'ชี้ระบอบยังห่างไกลคำว่าจบ

เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก หรือฮูระบุว่า การแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยังห่างไกลจากคำว่ายุติ และมาตรการต่างๆ ที่นำมาบังคับใช้ในขณะนี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส ก็ทำให้เพียงแค่วัยชื้อเวลาให้ประเทศต่างๆ สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดใหญ่เท่านั้น

นายทาเคชิ คาไซ ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคที่ดูแลแอฟริกาของฮูระบุว่า แม้จะมีการดำเนินมาตรการต่างๆ เช่นที่ทยอยในญี่ปุ่น แต่ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในภูมิภาคก็จะไม่หายไป ควบคุมได้ที่ภาวะการระบาดใหญ่ยังคงอยู่

"ผมขอพูดให้ชัดเจนว่าการแพร่ระบาดใหญ่ยังห่างไกลจากคำว่าจบในเอเชีย-แปซิฟิก นี่จะเป็นการสู้รบอันยาวนาน และเราไม่สามารถปล่อยให้การ์ดให้ตกได้ ทุกประเทศจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดขนาดใหญ่" นายคาไซกล่าว

นายแมทธิว กรีฟฟิน ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของฮู กล่าวไว้ว่า เขาไม่คิดว่าจะมีประเทศใดรอดพ้นปลอดภัย เพราะที่ที่สุดแล้วไวรัสโคโรนาจะแพร่ไปทุกที่ แม้แต่ในประเทศที่ขณะนี้ดูเหมือนจะไม่พบการติดเชื้อ แต่การแพร่ระบาดจะโผล่ขึ้นในพื้นที่ใหม่ การติดเชื้อจากต่างประเทศก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวล โดยยกตัวอย่างสิงคโปร์และเกาหลีใต้ที่พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าจุดที่ต้องจับตาขณะนี้คือทวีปยุโรป แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ด้วย